

Số: 86 /BC-UBND

Điện Biên, ngày 17 tháng 4 năm 2017

**BÁO CÁO**

VĂN PHÒNG HĐND T. ĐIỆN BIÊN

Số: 1350  
Ngày: 10/4  
Chuyên: .....  
Lưu hồ sơ số: .....

Trả lời các ý kiến, kiến nghị của cử tri trước, tại và sau  
kỳ họp thứ 4 - Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XIV

UBND tỉnh nhận được Báo cáo số 326/BC-HĐND ngày 02/12/2016 của HĐND tỉnh về tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri trước kỳ họp thứ 4 - HĐND tỉnh khóa XIV; Thông báo số 24/TB-MTTQ-BTT ngày 06/12/2016 của Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh về công tác tham gia xây dựng chính quyền tại kỳ họp thứ 4 - HĐND tỉnh Điện Biên khóa XIV, nhiệm kỳ 2016 - 2021; Báo cáo số 26/BC-HĐND ngày 17/02/2017 của HĐND tỉnh về tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri sau kỳ họp thứ 4 - HĐND tỉnh khóa XIV. UBND tỉnh đã giao các Sở, ngành, địa phương; các cơ quan Trung ương đóng trên địa bàn tỉnh xem xét thực hiện và trả lời các kiến nghị của cử tri; UBND tỉnh tổng hợp báo cáo trả lời các ý kiến, kiến nghị của cử tri trước, tại và sau kỳ họp thứ 4 - HĐND tỉnh khóa XIV, cụ thể như sau:

**I. Các kiến nghị của cử tri trước và tại kỳ họp thứ 4 - Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XIV.**

**1. Cử tri huyện Mường Ảng kiến nghị**

- Hiện nay, trẻ dưới 3 tuổi học mầm non không được hỗ trợ tiền ăn trưa theo Quyết định số 60/2011/QĐ-TTg ngày 26/10/2011 của Thủ tướng Chính phủ. Đề nghị UBND tỉnh kiến nghị với Thủ tướng Chính phủ nghiên cứu, sửa đổi, bổ sung đối tượng trẻ 3 tuổi học mầm non được hỗ trợ tiền ăn trưa.

Nội dung này, UBND tỉnh trả lời như sau: Theo quy định tại Quyết định số 60/2011/QĐ-TTg ngày 26/10/2011 của Thủ tướng Chính phủ quy định một số chính sách phát triển giáo dục mầm non giai đoạn 2011 - 2015, đối tượng trẻ em hưởng chính sách là trẻ mầm non từ 3 đến 5 tuổi, trẻ dưới 3 tuổi (trẻ nhà trẻ) không thuộc diện được hưởng chính sách theo Quyết định này, vì vậy UBND tỉnh đã kiến nghị với Quốc hội, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và các Bộ, ngành Trung ương có chính sách hỗ trợ ăn trưa cho trẻ nhà trẻ thuộc các xã vùng cao, biên giới, xã đặc biệt khó khăn (tại Báo cáo số 03/BC-UBND ngày 06/01/2016 của UBND tỉnh về tình hình thực hiện chính sách, pháp luật về giáo dục mầm non giai đoạn 2010-2015). Tuy nhiên đến nay, Thủ tướng Chính phủ chưa ban hành chính sách.

Tiếp thu kiến nghị của cử tri, UBND tỉnh sẽ tiếp tục kiến nghị, đề đưa chính sách hỗ trợ trẻ dưới 3 tuổi học mầm non được hỗ trợ tiền ăn trưa.

- Đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo các cơ quan chức năng sớm giải quyết dứt điểm tình trạng tranh chấp đất đai liên quan đến địa giới hành chính giữa bản

*Chan 3, xã Ngõi Cáy, huyện Mường Ảng với bản Hua Sát, xã Mường Khong, huyện Tuần Giáo.*

**Nội dung này, UBND tỉnh trả lời như sau:**

Đối với điểm tranh chấp đất đai giữa nhân dân bản Hua Sát, xã Mường Khong, huyện Tuần Giáo và bản Năm Chan III, xã Ngõi Cáy, huyện Mường Ảng đã được các cấp, các ngành quan tâm giải quyết nhiều lần, đã đưa ra nhiều phương án để giải quyết nhưng vẫn chưa đạt được sự đồng thuận của nhân dân 2 bản, vì vậy việc tranh chấp vẫn kéo dài chưa giải quyết được dứt điểm.

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của UBND tỉnh, ngày 15/02/2017, hai huyện Mường Ảng, Tuần Giáo đã thành lập đoàn công tác liên ngành khảo sát tại thực địa, tổ chức hiệp thương thống nhất phương án giải quyết tranh chấp đất đai giữa bản Hua Sát, xã Mường Khong, huyện Tuần Giáo và bản Năm Chan 3, xã Ngõi Cáy, huyện Mường Ảng. Kết quả hai huyện, hai xã và nhân dân hai bản Hua Sát và bản Năm Chan 3 đã cơ bản thống nhất phân định lại đường ĐGHC; giao toàn bộ phần diện tích khoảng 123ha phía bên tả suối Nậm Sát thuộc khu vực có tranh chấp cho nhân dân bản Hua Sát, xã Mường Khong, huyện Tuần Giáo sử dụng để canh tác sản xuất (*Ranh giới: Tính từ khe Đá Đen xuôi về hạ lưu suối đến khe Con Don*), phần diện tích còn lại kể từ suối Nậm Sát kéo lên đông đồi theo hướng nam - đông nam lên đến đường địa giới hành chính 364 cũ (*Ranh giới: Từ đông đối diện khe đồi Con Don là đông làm ranh giới có tên địa phương là sổng khen, đầu đông là nghĩa địa bản Chan 3*) thì nhân dân bản Năm Chan 3, xã Ngõi Cáy, huyện Mường Ảng sử dụng để canh tác sản xuất.

Tiếp thu ý kiến kiến nghị của cử tri, theo lộ trình thực hiện Quyết định số 513/QĐ-TTg ngày 02/5/2012 của Thủ tướng Chính phủ và Kế hoạch của UBND tỉnh, trong thời gian tới, UBND tỉnh chỉ đạo Sở Nội vụ sẽ tiếp tục phối hợp với UBND 02 huyện: Tuần Giáo - Mường Ảng triển khai, thực hiện các công việc tiếp theo để giải quyết dứt điểm tình trạng tranh chấp đất đai nêu trên.

**2. Cử tri huyện Mường Chà kiến nghị**

*Tuyến Quốc lộ 12, đoạn đi qua thị trấn Mường Chà nhiều nắp cống bị hỏng chưa được thay thế, một số nắp cống đã được thay thế nhưng không cùng kích cỡ tiềm ẩn nguy cơ gây tai nạn giao thông. Đề nghị tỉnh chỉ đạo các ngành chức năng xem xét, thay thế nắp cống theo quy định để đảm bảo an toàn giao thông cho người và phương tiện lưu thông.*

**Nội dung này, UBND tỉnh trả lời như sau:** Với chức năng được giao quản lý ngành giao thông vận tải trên địa bàn tỉnh, là đơn vị được Bộ GTVT ủy thác quản lý đường QL.12. Trong quá trình tổ chức thực hiện công tác bảo trì, sau khi phát hiện những tấm đan bị hư hỏng gây nguy hiểm đến tính mạng người dân khi đi trên vỉa hè; sở GTVT đã báo cáo và được Tổng cục Đường bộ Việt Nam cho phép đầu tư sửa chữa thay thế trong năm 2016; tuy nhiên, tấm đan chịu lực (dày 7cm) vẫn tiếp tục bị phá hoại, nguyên nhân chủ yếu do các phương tiện vận tải chở vật liệu đi lên vỉa hè. Theo kế hoạch được giao, trong năm 2017 sẽ tiếp tục thay thế tất cả các tấm đan bị hư hỏng bằng tấm đan chịu lực dày 12cm có vuốt nổi êm thuận, đảm bảo an toàn giao thông. UBND tỉnh yêu cầu UBND huyện Mường

Chà tăng cường công tác kiểm tra, xử lý nghiêm các vụ vi phạm an toàn giao thông đưa các phương tiện chở vật liệu đi trên vỉa hè gây hư hỏng tài sản nhà nước, nguy hiểm đến tính mạng của người dân.

### **3. Cử tri huyện Nậm Pồ kiến nghị**

- *Cử tri xã Nà Hỳ: Đề nghị UBND tỉnh xem xét, sớm bố trí kinh phí đầu tư thủy lợi Nà Hỳ, phục vụ tưới cho 200 ha ruộng 1 vụ (Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã khảo sát từ năm 2011 nhưng đến nay chưa được bố trí vốn), thủy lợi Huổi Hoi, phục vụ tưới cho 60 ha ruộng 01 vụ để canh tác 02 vụ, phục vụ sản xuất lương thực, nâng cao đời sống cho nhân dân.*

**Nội dung này UBND huyện Nậm Pồ đã có văn bản số 139/UBND ngày 27/02/2017 trả lời như sau:** Từ khi thành lập huyện (năm 2013) đến nay, UBND huyện Nậm Pồ đã sử dụng ngân sách huyện đầu tư sửa chữa 2 công trình thủy lợi Nà Bon và thủy lợi Nà Cơ xã Nà Hỳ với tổng kinh phí 2,6 tỷ đồng để đảm bảo tưới cho 28 ha lúa 2 vụ bản Nà Hỳ 1 và bản Nà Hỳ 2. Năm 2016 UBND tỉnh phê duyệt chủ trương đầu tư dự án thủy lợi Nà Liêng với suất đầu tư 6,75 tỷ đồng, năng lực tưới cho 15 ha lúa 2 vụ đến nay đang trong quá trình triển khai dự án; đồng thời theo Đề án 29 xã biên giới đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 1573/QĐ-TTg ngày 09/8/2016 thì khu vực này sẽ được đầu tư thủy lợi Huổi Hoi và thủy lợi Nậm Pồ Nội với năng lực tưới khoảng 70 ha, sẽ đáp ứng được nhu cầu cung cấp nước sản xuất cho khu vực xã Nà Hỳ.

- *Trong quá trình thi công tuyến đường từ km45 - Nà Hỳ và Nà Hỳ - Nà Búng, đơn vị thi công đã làm hư hỏng đường nước sinh hoạt của dân. Đề nghị tỉnh chỉ đạo các đơn vị liên quan sớm đầu tư sửa chữa, nâng cấp công trình nước sinh hoạt cho bản Huổi Sang và bản Sín Chải 2, xã Nà Hỳ.*

**Nội dung này, UBND tỉnh trả lời như sau:** Tiếp thu ý kiến của cử tri, UBND tỉnh đã chỉ đạo Ban Quản lý các dự án giao thông trọng điểm làm việc với UBND huyện Nậm Pồ, UBND xã Nà Hỳ để kiểm tra khảo sát hiện trạng lại điểm đặt đập đầu mối của hệ thống nước sạch của điểm bản Huổi Sang. Đến thời điểm hiện tại, đã thống nhất được phương án xây dựng và giao UBND xã Nà Hỳ thực hiện (Quyết định số 719/QĐ-UBND ngày 06/3/2017 của UBND huyện Nậm Pồ).

- *Việc thực hiện chính sách hỗ trợ gia súc cho hộ nghèo từ nguồn vốn sự nghiệp Chương trình 135 và Nghị quyết 30a của Chính phủ khó triển khai thực hiện do mức hỗ trợ thấp. Đề nghị UBND tỉnh kiến nghị với Chính phủ nâng mức hỗ trợ đối với trâu, bò lên 15 triệu đồng/con hoặc hỗ trợ theo giá thị trường và cân nặng tại thời điểm hiện tại.*

**Nội dung này, UBND tỉnh trả lời như sau:** Việc hỗ trợ sản xuất theo Chương trình 135 và Nghị quyết 30a của Chính phủ được triển khai trên phạm vi cả nước để giúp các hộ nghèo, cận nghèo và các hộ sinh sống vùng ĐBKK chuyển đổi cơ cấu vật nuôi vươn lên thoát nghèo; đối với tỉnh Điện Biên đã được cụ thể hóa tại các Quyết định số 20/2014/QĐ-UBND ngày 31/7/2014 quy định mức hỗ trợ phát triển sản xuất thuộc Chương trình 135 giai đoạn 2014-2015 trên địa bàn tỉnh và Quyết định số 25/2014/QĐ-UBND ngày 16/9/2014 ban hành một số chính sách hỗ trợ sản xuất theo Quyết định 2621/QĐ-TTg ngày 16/9/2013 của Thủ tướng

Chính phủ. Theo đó, giai đoạn 2013-2015 và năm 2016, mức hỗ trợ quy định đối với Chương trình 135 là 7 triệu đồng/hộ nghèo; hỗ trợ chuyển đổi cơ cấu vật nuôi theo Nghị quyết 30a là 10 triệu đồng/hộ. Qua tổ chức triển khai thực hiện phát sinh một số bất cập về quy trình, định mức kỹ thuật về vật nuôi khác nhau giữa các chính sách hỗ trợ gây khó khăn cho các xã trong quá trình triển khai thực hiện; vì vậy giai đoạn 2017-2020, UBND tỉnh đã chỉ đạo Sở Lao động TBXH và Sở Nông nghiệp và PTNT phối hợp xây dựng chính sách theo hướng đồng nhất mức hỗ trợ/hộ nghèo và định mức kỹ thuật áp dụng để triển khai, thực hiện các Dự án.

*- Hiện nay, bản đồ chia tách địa giới hành chính và bản đồ giao đất, giao rừng giữa xã Chà Nưa và xã Phìn Hồ, giữa Bản Cầu xã Chà Nưa với Bản Mới xã Chà Cang không khớp nhau. Đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo các ngành chức năng xem xét, điều chỉnh cho phù hợp.*

**Nội dung này, UBND tỉnh trả lời như sau:** Tiếp thu ý kiến kiến nghị của cử tri, UBND tỉnh đã chỉ đạo Sở Nội vụ phối hợp với các sở, ngành, các đơn vị hành chính trong tỉnh đẩy nhanh việc triển khai thực hiện Quyết định số 513/QĐ-TTg ngày 02/5/2012 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Dự án “Hoàn thiện, hiện đại hoá hồ sơ, bản đồ địa giới hành chính và xây dựng cơ sở dữ liệu về địa giới hành chính” trên phạm vi toàn tỉnh trong đó sẽ giải quyết những bất cập, sự không phù hợp giữa bản đồ và thực địa.

#### **4. Cử tri thị xã Mường Lay kiến nghị**

*- Trường Tiểu học Bản Mo, xã Lay Nưa được xây dựng nằm trên đoạn đường cua, lượng xe đi lại nhiều, hai đầu đường lại không có biển báo và gờ giảm tốc độ, gây nguy hiểm cho các em học sinh khi tới trường. Đề nghị Sở Giao thông vận tải sớm lắp đặt các biển báo và gờ giảm tốc độ để đảm bảo an toàn cho các em học sinh.*

**Nội dung này, UBND tỉnh trả lời như sau:** Đoạn đường khu vực Trường Tiểu học Bản Mo, xã Lay Nưa thuộc tuyến TL.142 đã được đầu tư xây dựng hoàn thành, bàn giao đưa vào khai thác sử dụng từ năm 2014, hệ thống biển báo hiệu đường bộ đã được lắp đặt đầy đủ, tuân thủ tiêu chuẩn hiện hành. Trong quá trình khai thác sử dụng, một số công trình đường nội thị trên địa bàn thị xã được xây dựng đầu nối với tuyến TL.142 nên một vài vị trí chưa kịp thời bổ sung hệ thống an toàn giao thông. Yêu cầu Sở Giao thông vận tải tiếp thu ý kiến của cử tri, tổ chức kiểm tra, rà soát đưa ra giải pháp xử lý an toàn giao thông hợp lý, đồng thời làm việc với các cơ quan liên quan, đề xuất nguồn kinh phí để tổ chức thực hiện; trước mắt chỉ đạo đơn vị quản lý đường bộ cắm biển báo để đảm bảo ATGT.

*- Một số hộ dân bản Ho Luông 1, Ho Luông 3 chưa được nhận tiền đền bù cây cối, hoa màu khi thực hiện dự án nâng cấp Quốc lộ 12. Đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo các đơn vị liên quan giải quyết dứt điểm việc thanh toán tiền đền bù cho các hộ dân.*

**Nội dung này, UBND tỉnh trả lời như sau:** Phương án đền bù GPMB thuộc dự án Thảm nhựa đoạn Mường Chà - Điện Biên (QL.12) đã được UBND thị xã Mường Lay phê duyệt tại Quyết định số 1117/QĐ-UBND ngày 07/12/2015. Sau khi rà soát phương án còn một trường hợp hộ gia đình ông Trần Văn Bạ trong quá

trình tổ chức lập phương án đền bù GPMB còn có sai sót. Hội đồng bồi thường hỗ trợ và tái định cư thị xã Mường Lay đã kiểm tra thực tế và lập biên bản thống nhất chỉ thực hiện bồi thường phân tài sản bị thiệt hại và hỗ trợ sửa chữa phần kết cấu còn lại đang sử dụng, nhưng hộ gia đình không nhất trí nên chưa phê duyệt phương án điều chỉnh. UBND tỉnh yêu cầu UBND huyện Mường Lay, rà soát lại xem xét có còn sót hộ dân có đất, tài sản vật kiến trúc nằm trong diện giải tỏa chưa được bồi thường để kịp thời lên phương án bổ sung theo quy định, đồng thời tuyên truyền vận động người dân chấp hành nghiêm chỉnh các quy định của pháp luật trong công tác bồi thường GPMB.

*- Hiện nay, Bệnh viện đa khoa khu vực thị xã Mường Lay chưa có bác sỹ đa khoa, đề nghị Sở Y tế xem xét điều động bác sỹ đa khoa về Bệnh viện để phục vụ, đáp ứng nhu cầu khám, chữa bệnh cho người dân trên địa bàn thị xã.*

**Nội dung kiến nghị của cử tri đã được Sở Y tế trả lời tại Văn bản số 135/SYT-KHTC ngày 20/02/2017 về việc báo cáo kết quả thực hiện, giải quyết các kiến nghị của cử tri.** Theo đó, hiện nay tổng nguồn nhân lực của Bệnh viện là 97 người; trong đó: Bác sỹ 17 (Bác sỹ chuyên khoa I có 03 người, Bác sỹ định hướng 03; Bác sỹ y học cổ truyền 02, Bác sỹ đa khoa 09); Dược sỹ 05 (Đại học 01, Trung cấp 04); ngoài ra là các loại hình chuyên môn như: Y sỹ đa khoa, Điều dưỡng, Kỹ thuật Y, Hộ sinh, cán bộ trình độ khác. Bên cạnh đó trong kế hoạch tuyển dụng năm 2016, 2017, Sở Y tế đã xây dựng phương án tuyển dụng bổ sung nhân lực cho Bệnh viện đa khoa thị xã Mường Lay theo Đề án vị trí việc làm, cụ thể: 06 Bác sỹ (05 Bác sỹ đa khoa, 01 Bác sỹ y học cổ truyền), 01 Dược sỹ đại học, 03 Kỹ thuật viên Y, 04 Điều dưỡng đại học.

Đến thời điểm hiện tại, Bệnh viện đa khoa thị xã Mường Lay đủ điều kiện thực hiện các danh mục kỹ thuật theo phân tuyến của Bộ Y tế. Năm 2016 đã tổ chức khám bệnh cho trên 17.100 lượt, điều trị nội trú cho hơn 4.700 lượt bệnh nhân, trong năm thực hiện 107 ca phẫu thuật (Sản khoa: 83 ca; Ngoại khoa: 24 ca). Công suất sử dụng giường bệnh đạt 107,2%.

*- Khu ta luy dương Quốc lộ 12 đoạn qua bản Hóc, khi mưa lớn đất đá trên đồi tràn vào nhà dân, không đảm bảo an toàn. Đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo các cơ quan chức năng sớm xem xét, có giải pháp khắc phục.*

**Nội dung này, UBND tỉnh trả lời như sau:** Khu vực ta luy dương đoạn qua Bản Hóc thuộc địa bàn thị xã Mường Lay từ Km90-Km102 của QL12, bị ảnh hưởng bởi đất đá bị trôi trượt từ QL.6 xuống địa bàn dân cư. Trong thời gian qua với chức năng được giao quản lý ngành giao thông vận tải trên địa bàn tỉnh, là đơn vị được Bộ GTVT ủy thác quản lý đường QL.6 và QL.12; sở GTVT đã quan tâm cho xây dựng hệ thống kè rọ thép để ngăn đất đá, vì vậy đã giảm bớt khả năng gây tai nạn, hư hại đến tài sản của nhân dân, tuy nhiên do kinh phí đầu tư còn hạn chế nên việc giải quyết chưa được triệt để. UBND tỉnh giao Sở GTVT chủ trì phối hợp với UBND thị xã Mường Lay tổ chức kiểm tra báo cáo Tổng cục ĐBVN, Bộ GTVT bố trí kinh phí sớm khắc phục sự cố trên trước mùa mưa lũ năm 2017 đảm bảo an toàn tuyệt đối cho tính mạng và tài sản của nhân dân.

## **5. Cử tri huyện Điện Biên Đông kiến nghị**

- *Cử tri xã Háng Lìa: Đề nghị UBND tỉnh kiến nghị với các Bộ, ngành Trung ương xem xét, sửa đổi Thông tư liên tịch số 29/2011/TTLT-BGDĐT-BTC ngày 15/7/2011 của liên Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Tài chính theo hướng nâng mức chi hỗ trợ ăn trưa cho trẻ em năm tuổi ở các cơ sở giáo dục mầm non từ 120.000 đồng/tháng/cháu lên 180.000 đồng/tháng/cháu và hàng năm bổ sung kinh phí kịp thời để thực hiện chính sách trên.*

### **Nội dung này, UBND tỉnh trả lời như sau:**

- Về nâng mức hỗ trợ ăn trưa cho trẻ em năm tuổi ở các cơ sở giáo dục mầm non: Hiện tại, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã trình Chính phủ xem xét, ban hành Nghị định quy định một số chính sách phát triển giáo dục mầm non, trong đó có nêu: Trẻ em thuộc đối tượng hỗ trợ được hỗ trợ tiền ăn trưa bằng 12% lương cơ sở/tháng (với mức lương cơ sở hiện nay thì tương ứng mức hỗ trợ là 145.200 đồng/trẻ/tháng).

- Về thời gian cấp kinh phí: Kinh phí hỗ trợ ăn trưa cho trẻ hằng năm được cấp tương đối kịp thời theo quy định. Tuy nhiên, từ ngày 01/01/2016 chính sách hỗ trợ ăn trưa cho trẻ theo Quyết định số 60/2011/QĐ-TTg hết hiệu lực thi hành. Ngày 31/12/2015, Thủ tướng Chính phủ có Công văn số 2417/TTg-KGVX về việc kéo dài việc thực hiện một số chính sách đối với trẻ em và giáo viên mầm non; tuy nhiên trong năm 2016 Trung ương bố trí kinh phí thực hiện chính sách còn chậm. Vì vậy, để đảm bảo việc tổ chức bữa ăn trưa cho các cơ sở giáo dục mầm non trên địa bàn tỉnh, UBND tỉnh đã cấp tạm ứng kinh phí từ nguồn ngân sách của tỉnh cho các đơn vị có kinh phí tổ chức ăn trưa cho trẻ. Sau khi có kinh phí Trung ương cấp, ngày 01/12/2016 UBND tỉnh đã có Quyết định số 1499/QĐ-UBND bổ sung dự toán kinh phí năm 2016 cho các huyện, thị xã, thành phố để thực hiện chính sách hỗ trợ ăn trưa cho trẻ em 3-5 tuổi. Tiếp thu kiến nghị của cử tri, UBND tỉnh sẽ kiến nghị với Trung ương cấp kinh phí hằng năm đảm bảo kịp thời, đầy đủ để đảm bảo việc thực hiện các chính sách trên địa bàn tỉnh.

- *Cử tri xã Háng Lìa, đề nghị đầu tư 1 trạm phát thanh tại trung tâm xã để phục vụ công tác thông tin, tuyên truyền cho nhân dân.*

**Nội dung này, UBND huyện Điện Biên Đông đã có Báo cáo số 39/BC-UBND ngày 28/02/2017 về kết quả thực hiện các kiến nghị của cử tri kỳ họp thứ 4 HĐND tỉnh khóa XIV. Theo đó, Đài Truyền thanh xã Háng Lìa thuộc danh mục dự án đầu tư trong Đề án phát triển và nâng cao hiệu quả hệ thống Đài Truyền thanh cơ sở tỉnh Điện Biên giai đoạn đến năm 2020 theo Quyết định số 1552/QĐ-UBND ngày 16/12/2016 của UBND tỉnh. Căn cứ Quyết định của tỉnh, huyện Điện Biên Đông phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông xây dựng kế hoạch cụ thể để tổ chức thực hiện.**

- *Cử tri xã Tà Dình: Đề nghị UBND tỉnh quan tâm, tiếp tục đầu tư tuyến đường Háng Lìa - Tà Dình và Tà Dình - Sam Kha, huyện Sốp Cộp, tỉnh Sơn La tạo điều kiện thuận lợi để nhân dân đi lại, trao đổi, mua bán hàng hóa.*

**Nội dung này, UBND tỉnh trả lời như sau:** Ngày 13/5/2016, tại buổi làm việc giữa JICA, Bộ Nông nghiệp và PTNT, UBND tỉnh Điện Biên đã lựa chọn 2 tiểu dự án để đầu tư trước bằng nguồn vốn JICA thuộc dự án phát triển nông thôn dựa vào kết quả, trong đó có dự án đường Háng Lìa - Tìa Đình. Tuy nhiên, sau khi đi kiểm tra thực địa, nhận thấy tuyến đường Pá Vạt - Háng Lìa (tuyến đường phía ngoài, nối tiếp vào đường Háng Lìa - Tìa Đình) đã được đầu tư dở dang, nên đường rất xấu, nên nếu đầu tư ngay đường Háng Lìa - Tìa Đình thì sẽ không hiệu quả; do đó, tư vấn quốc tế đã đề xuất sử dụng vốn JICA để đầu tư hoàn thành đường Pá Vạt - Háng Lìa. Riêng tuyến Tìa Đình - Sam Kha, huyện Sốp Cộp, tỉnh Sơn La, do nguồn vốn của tỉnh còn hạn hẹp, trong khi nhu cầu đầu tư cho cơ sở hạ tầng rất lớn, trong giai đoạn 2016-2020 chưa cân đối được nguồn vốn để thực hiện, yêu cầu UBND huyện Điện Biên Đông đánh giá, sắp xếp thứ tự ưu tiên đầu tư, trình UBND tỉnh cân đối, bố trí vốn để thực hiện dự án trong giai đoạn tiếp theo.

**6. Cử tri huyện Tủa Chùa kiến nghị:** *Mức vốn đầu tư hàng năm tỉnh phân bổ cho các xã để thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới thấp (xã Huổi Sớ, năm 2015 là 870 triệu, năm 2016 là 751 triệu), không đủ làm đường bê tông phục vụ đi lại, giao thương buôn bán của nhân dân trong xã. Đề nghị UBND tỉnh kiến nghị với các Bộ, ngành Trung ương nâng mức phân bổ vốn đầu tư hàng năm xây dựng nông thôn mới đạt 2 tỷ/xã/năm.*

**Nội dung này, UBND tỉnh trả lời như sau:**

- Số vốn đầu tư xây dựng chương trình nông thôn mới của 01 huyện năm 2015 và 2016 đã được phân bổ theo nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bổ đã được Thủ tướng Chính phủ quy định tại Quyết định số 131/QĐ-TTg ngày 23/01/2015, Quyết định số 592/QĐ-TTg ngày 06/4/2016. Trên cơ sở tổng nguồn kế hoạch vốn hàng năm được trung ương phân bổ, UBND tỉnh giao tổng số vốn đầu tư thực hiện Chương trình xây dựng nông thôn mới cho các huyện, thị xã, thành phố tiêu đúng nguyên tắc, tiêu chí quy định hiện hành; căn cứ số vốn của tỉnh giao, UBND huyện Tủa Chùa tiếp tục phân bổ cho các xã trên địa bàn huyện; kế hoạch vốn năm 2015 và năm 2016 phân bổ cho xã Huổi Sớ đã phù hợp với tiêu chí phân bổ giai đoạn 2014-2016.

- Về việc kiến nghị nâng mức hỗ trợ hàng năm xây dựng nông thôn mới đạt 2 tỷ đồng/xã/năm: Theo kế hoạch vốn đầu tư công trung hạn giai đoạn 2017-2020 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư dự kiến thông báo cho giai đoạn năm 2017-2020 thì xã loại 1 được phân bổ 8.161 triệu đồng (bình quân 2.040,25 triệu đồng/xã/năm); xã loại 2 được phân bổ 6.529 triệu đồng (bình quân 1.632 triệu đồng/xã/năm); như vậy, Xã Huổi Sớ thuộc xã loại 2, dự kiến được phân bổ kế hoạch vốn từ năm 2017-2020 là 1.632 triệu đồng/xã/năm. Vì vậy, UBND huyện Tủa Chùa cần chỉ đạo các xã lồng ghép nguồn vốn chương trình 135 và các nguồn vốn khác để đầu tư các dự án cấp bách trên địa bàn xã, để sớm đạt tiêu chí nông thôn mới đã đề ra; UBND tỉnh sẽ kiến nghị với Chính phủ, các Bộ, ngành Trung ương tăng vốn đầu tư cho tỉnh giai đoạn 2017-2020, đồng thời huy động các nguồn lực, lồng ghép các nguồn vốn, để ưu tiên thực hiện Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới trong thời gian tới.

## **7. Cử tri huyện Mường Nhé kiến nghị**

- Đề nghị Bộ chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh sớm triển khai hỗ trợ gạo cho nhân dân bản Hua Sin 2, xã Chung Chải thuộc Đề án 79 trong thời gian 6 tháng đầu 2015 và hỗ trợ số tiền di dời làm nhà ở còn lại cho mỗi hộ là 10.000.000 đồng/hộ.

### **Nội dung này, UBND tỉnh trả lời như sau:**

- Về triển khai hỗ trợ gạo cho nhân dân bản Hua Sin 2, xã Chung Chải huyện Mường Nhé thuộc Đề án 79 trong thời gian 6 tháng đầu 2015: Theo chính sách của Đề án 79 “Những hộ gia đình chưa được chia đất sản xuất thì được hỗ trợ gạo với định mức 15kg/01người/tháng trong thời gian 6 tháng“. Theo phương án quy hoạch được duyệt, điểm bản Hua Sin 1 và Hua Sin 2 sẽ bố trí, sắp xếp cho 89 hộ dân; hiện nay, Chủ đầu tư đang rà soát lại toàn bộ diện tích sản xuất để thực hiện chia đất cho các hộ dân. Trên cơ sở kết quả rà soát đã thực hiện chia đất sản xuất cho 87 hộ dân với tổng diện tích đã chia là 140,36ha. Đối với số hộ còn lại chưa được chia đất và chưa được hỗ trợ gạo, yêu cầu Chủ đầu tư khẩn trương rà soát, thực hiện việc chia đất, hỗ trợ gạo theo đúng chính sách quy định.

- Về hỗ trợ tiền di dời làm nhà ở còn lại cho mỗi hộ là 10.000.000 đồng/hộ: Đây là nguồn vốn xã hội hóa do huyện Mường Nhé quản lý (trực tiếp là Phòng Nông nghiệp và phát triển nông thôn huyện kiểm tra, nghiệm thu và chi trả). Hiện nay, Chủ đầu tư đã tạm ứng 250 triệu từ Phòng Nông nghiệp huyện để tạm cấp cho 50 hộ gia đình, với số tiền 5 triệu đồng/hộ. Số tiền còn lại sẽ chi trả cho các hộ dân sau khi có kết quả nghiệm thu theo thực tế.

- Đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo các cơ quan chức năng sớm giải quyết dứt điểm tình trạng tranh chấp đất đai liên quan đến địa giới hành chính giữa Bản Cây Sặt, xã Huổi Léch, huyện Mường Nhé và bản Tia Mà Mủ, xã Tà Tổng, huyện Mường Tè, tỉnh Lai Châu.

**Nội dung này, UBND tỉnh trả lời như sau:** UBND tỉnh đã chỉ đạo các sở, ngành, các đơn vị hành chính trong tỉnh đẩy nhanh việc triển khai nhằm sớm giải quyết dứt điểm các điểm tranh chấp liên quan đến địa giới hành chính các cấp trong đó bao gồm điểm tranh chấp đất đai liên quan đến địa giới hành chính được lập theo Chỉ thị 364 giữa nhân dân bản Cây Sặt, xã Huổi Léch, huyện Mường Nhé và bản Tia Mà Mủ, xã Tà Tổng, huyện Mường Tè, tỉnh Lai Châu. Tiếp thu ý kiến kiến nghị của cử tri, trong thời gian tới, UBND tỉnh sẽ tổ chức Hội nghị Hiệp thương thống nhất phương án giải quyết giữa hai tỉnh Điện Biên - Lai Châu và báo cáo cấp có thẩm quyền theo quy định để sớm giải quyết dứt điểm tình trạng tranh chấp đất đai liên quan đến đường địa giới hành chính giữa bản Cây Sặt, xã Huổi Léch, huyện Mường Nhé với bản Tia Mà Mủ, xã Tà Tổng, huyện Mường Tè, tỉnh Lai Châu để tạo điều kiện thuận lợi cho nhân dân ổn định sản xuất, nâng cao đời sống.

- Công trình thủy lợi Mô Pô Khò mới bàn giao sử dụng đã bị mưa lũ gây sạt, lở do chất lượng thi công không đảm bảo theo thiết kế đến nay đã bị hư hỏng nên công trình chưa sử dụng được. Người dân mong muốn UBND tỉnh, UBND huyện, cơ quan chuyên môn sớm có giải pháp khắc phục để đưa công trình thủy lợi Mô Pô



*Khò vào hoạt động, đáp ứng nhu cầu sản xuất của nhân dân, tránh gây lãng phí tiền đầu tư của Nhà nước.*

**Nội dung này, UBND tỉnh trả lời như sau:** Công trình thủy lợi Mô Pô Khò được đầu tư xây dựng hoàn thành năm 2012 bằng nguồn vốn Chương trình 135. Công trình đã được Ban Dân tộc tỉnh thanh tra vào năm 2013, qua xác minh thực tế, công trình đã được bàn giao, đưa vào sử dụng một thời gian ngắn thì bị hư hỏng một số hạng mục do thiên tai mưa lũ. Đến thời điểm hiện tại UBND huyện Mường Nhé đã cân đối bố trí vốn để sửa chữa, khắc phục hậu quả để tiếp tục khai thác phát huy hiệu quả của dự án.

### **8. Cử tri huyện Điện Biên kiến nghị**

*- Theo quy định của Luật Xử phạt vi phạm hành chính năm 2012 và Nghị định số 221/2013/NĐ-CP ngày 30/12/2013 của Chính phủ quy định trình tự, thủ tục đưa người nghiện ma túy vào Trung tâm cai nghiện còn rườm rà, phức tạp. Đề nghị tỉnh kiến nghị với Trung ương điều chỉnh để giảm bớt thủ tục hành chính.*

**Nội dung này, UBND tỉnh trả lời như sau:**

- Ngày 09/9/2016, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 136/2016/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số Điều của Nghị định số 221/2013/NĐ-CP ngày 30/12/2013 của Chính phủ quy định chế độ áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc; theo đó quy định trình tự, thủ tục đưa người nghiện ma túy vào Trung tâm cai nghiện đã được sửa đổi, qua đó đã rút ngắn thời gian bổ sung hồ sơ đề nghị áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc.

- Trong 02 năm (2015-2016), mặc dù còn gặp rất nhiều khó khăn, vướng mắc và bất cập về trình tự và thủ tục hành chính đưa người nghiện đi cai nghiện bắt buộc tại Trung tâm, song trên địa bàn tỉnh số người cai nghiện bắt buộc đưa vào Trung tâm đã tăng từ 51 người năm 2015 lên 131 người năm 2016. Tiếp thu kiến nghị của cử tri, UBND tỉnh sẽ tiếp tục nghiên cứu đề kiến nghị với Chính phủ và các Bộ, ngành Trung ương sửa đổi, bổ sung các quy định cho phù hợp với tình hình thực tế.

*- Hiện nay, mức hỗ trợ cho cán bộ Bảo lâm xã hợp đồng theo mùa vụ rất thấp (200.000đ/tháng); đề nghị tỉnh xem xét, nâng mức hỗ trợ lên hệ số 1,0 lần mức lương cơ sở/người/tháng.*

**Nội dung này, UBND tỉnh trả lời như sau:** Theo quy định tại Quyết định số 07/2012/QĐ-TTg ngày 08/02/2012 của Thủ tướng Chính phủ ban hành một số chính sách tăng cường công tác bảo vệ rừng, đối với diện tích rừng do UBND cấp xã trực tiếp quản lý được ngân sách nhà nước hỗ trợ 100 ngàn đồng/ha/năm để thực hiện quản lý, bảo vệ rừng; vì vậy, mức hỗ trợ cho cán bộ bảo lâm xã hợp đồng theo mùa vụ là do UBND cấp huyện xem xét, quyết định dựa trên diện tích rừng do UBND xã, phường, thị trấn trực tiếp quản lý; UBND tỉnh không quy định mức hỗ trợ cụ thể cho cán bộ bảo lâm xã hợp đồng theo mùa vụ.

Để tăng cường công tác phòng chống cháy rừng trong các tháng cao điểm về cháy rừng, UBND tỉnh đã giao Sở Nội vụ chủ trì, phối hợp với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Sở Tài chính tham mưu cho UBND tỉnh giao bổ sung số

lượng cán bộ bảo lâm hợp đồng cho các huyện, thị xã, thành phố tại Thông báo số 34/TB-UBND ngày 18/8/2016 của UBND tỉnh. Thời gian tới UBND tỉnh sẽ xem xét, quyết định cụ thể để đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ bảo vệ rừng

- *Quỹ đất của Công ty Thương nghiệp (cũ) tại bản Mường Pồn 2, xã Mường Pồn hiện đang bỏ hoang, đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo Sở Tài nguyên và Môi trường phối hợp với UBND huyện Điện Biên kiểm tra, thu hồi, chuyển đổi mục đích sử dụng đất để tránh lãng phí.*

**Nội dung này, UBND tỉnh trả lời như sau:** Tiếp thu ý kiến của cử tri, UBND tỉnh đã giao Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì phối hợp với UBND huyện Điện Biên và UBND xã Mường Pồn tổ chức kiểm tra thực tế tình hình sử dụng đất của Công ty cổ phần Thương mại du lịch và Dịch vụ tổng hợp Điện Biên tại địa bàn xã Mường Pồn, huyện Điện Biên, tỉnh Điện Biên. Đến nay, Sở Tài nguyên và Môi trường đang hoàn thiện hồ sơ thu hồi đất của Công ty cổ phần Thương mại du lịch và Dịch vụ tổng hợp Điện Biên tại địa bàn xã Mường Pồn, huyện Điện Biên để giao UBND huyện Điện Biên quản lý theo quy hoạch.

- *Cử tri xã Mường Pồn đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo Công ty Viễn thông Điện Biên làm rõ và trả lời cho cư tri biết: Công ty Viễn thông Điện Biên ký hợp đồng thuê địa điểm đặt trạm thu phát sóng tại bản Lĩnh, Xã Mường Pồn với ai? Đơn vị nào thu tiền và sử dụng tiền đó vào mục đích gì? Đề nghị tỉnh chỉ đạo các ngành chức năng thanh tra, kiểm tra, làm rõ sai phạm và xử lý trách nhiệm của những đơn vị, tổ chức, cá nhân liên quan nếu có sai phạm.*

**Nội dung này, UBND tỉnh đã giao cho UBND huyện Điện Biên kiểm tra, rà soát.** Theo đó, Viễn thông Điện Biên đặt trạm BTS Vinaphone tại bản Lĩnh, xã Mường Pồn, đã được UBND tỉnh chấp thuận và cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (số vào sổ cấp giấy chứng nhận: CT00033, ngày 22/6/2010; diện tích đất 256m<sup>2</sup>; hạn sử dụng đến năm 2058; mục đích sử dụng đất: Công trình viễn thông).

Hàng năm Viễn thông Điện Biên nộp tiền thuê đất cho Cục thuế tỉnh Điện Biên đầy đủ theo quy định của nhà nước, không nộp hay đưa tiền cho bất cứ tổ chức hay cá nhân nào ở bản Lĩnh xã Mường Pồn.

- *Đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo các cơ quan chức năng kiểm tra, rà soát lại hồ sơ thanh quyết toán khối lượng thi công cho nhà thầu và chỉ đạo giải quyết dứt điểm việc thanh toán tiền đền bù cho nhân dân thuộc dự án đường Quốc lộ 12 kéo dài (đoạn từ Quốc lộ 279 đến đầu cầu Nậm Thanh).*

**Nội dung này, UBND tỉnh trả lời như sau:** Dự án đầu tư xây dựng đường vào đèo Hoàng Công Chất đoạn từ QL279 đến cầu Nậm Thanh (nay là QL.12 kéo dài), do UBND huyện Điện Biên làm chủ đầu tư; được đầu tư xây dựng hoàn thành, bàn giao đưa vào sử dụng từ năm 2004. Đến nay công trình chưa được thanh quyết toán, trong đó có cả phần kinh phí GPMB đền bù hoa màu, vật kiến trúc cho người dân. Để đảm bảo quyền lợi cho người dân và doanh nghiệp, yêu cầu UBND huyện Điện Biên khẩn trương kiểm tra rà soát xử lý dứt điểm công tác thanh quyết toán khối lượng thi công cho nhà thầu và thanh toán đền bù cho nhân dân thuộc Dự án đầu tư xây dựng đường vào đèo Hoàng Công Chất đoạn từ QL279 đến cầu Nậm Thanh (nay là QL.12 kéo dài) đảm bảo theo quy định.

- Đề nghị tiếp tục đầu tư nâng cấp tuyến đường phía Tây lòng chảo (qua các xã Thanh Yên, Thanh Chăn, Thanh Hưng, Thanh Nưa).

**Nội dung này, UBND tỉnh trả lời như sau:** Dự án đầu tư nâng cấp tuyến đường Phía Tây lòng chảo, huyện Điện Biên đã được UBND tỉnh đưa vào Kế hoạch đầu tư công trung hạn 2016-2020 theo tổng nguồn vốn được Bộ Kế hoạch và Đầu tư dự kiến thông báo tại thời điểm tháng 2 năm 2016. Tuy nhiên tháng 11 năm 2016 Bộ Kế hoạch và Đầu tư thông báo vốn hỗ trợ từ ngân sách trung ương cho tỉnh Điện Biên đã cắt giảm 50% so với dự kiến ban đầu được giao dân đến tỉnh phải xem xét ưu tiên lựa chọn một số dự án cấp bách phục vụ cho phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh và cắt giảm 16 dự án trong đó có dự án Đường Tây lòng chảo Điện Biên để chuyển sang giai đoạn sau.

UBND tỉnh tiếp thu kiến nghị của cử tri, trong thời gian tới, khi có khả năng cân đối nguồn vốn, UBND tỉnh sẽ báo cáo Tỉnh ủy, HĐND tỉnh để xem xét đầu tư.

- Đề nghị Sở Nông nghiệp và PTNT chỉ đạo Công ty Thủy nông hạ thấp cửa cống đập tràn bản On, vì hiện tại cửa cống cao, khi lấy nước cho khu vực phía dưới, nhiều diện tích ruộng lúa của bản 4, 5, 6 ở khu vực phía trên bị ngập úng.

**Nội dung này Sở Nông nghiệp và PTNT đã có Báo cáo số 272/BC-SNN ngày 23/02/2017** về kết quả thực hiện, giải quyết các kiến nghị của cử tri tại kỳ họp thứ 4 HĐND tỉnh khóa XIV, báo cáo Hội đồng nhân dân tỉnh; theo đó Sở Nông nghiệp và PTNT đã chỉ đạo các đơn vị liên quan, Công ty TNHH quản lý thủy nông Điện Biên phối hợp với UBND huyện Điện Biên và UBND xã Noong Luống thông nhất biện pháp xử lý như sau:

Công trình đập tràn bản On được đầu tư đưa vào sử dụng từ năm 2010 đến nay công trình vẫn hoạt động bình thường, với quy trình: Đóng cống xả cát để dâng nước vào kênh, cấp nước tưới cho 15 ha bãi tưới đội 21 xã Noong Luống; sau khi lấy đủ nước thì mở cống xả cát để xả nước không gây ngập phía thượng lưu. Qua kiểm tra thực tế cho thấy về mùa khô cao trình mực nước thượng lưu đập tràn thường xuyên thấp hơn cao trình ngưỡng tràn 10 cm, với mực nước này vừa đủ để lấy nước vào những thửa ruộng cao (nếu hạ thấp mực nước tại thượng lưu đập tràn thì sẽ khó lấy nước vào những thửa ruộng cao).

Khi công trình đóng cống xả cát để dâng nước, lấy nước vào kênh cấp cho bãi tưới đội 21 xã Noong Luống, nước đã tràn bờ khe gây ngập một số diện tích (khoảng 2 đến 3 ha của các hộ thuộc các đội 4, 5, 6) phía bờ phải thượng lưu đập Bản On với chiều sâu ngập từ 20 cm đến 30 cm. Hiện tượng này đã gây khó khăn cho việc canh tác đầu vụ (đối với hình thức gieo thẳng). Để khắc phục việc này, Công ty TNHH quản lý thủy nông Điện Biên sẽ phối hợp với UBND xã Noong Luống để điều tiết độ mở cống xả đáy của đập tràn Bản On, giữ mực nước phù hợp trong ruộng; đồng thời UBND xã Noong Luống cần chỉ đạo và vận động các hộ dân có ruộng bị ngập dùng mạ để cấy thay cho biện pháp gieo thẳng, hoặc đắp be bờ không cho nước tràn vào gây ngập một số thửa ruộng nêu trên, không nên hạ thấp cửa cống đập tràn.

- Công tác dạy nghề, đào tạo nghề cho lao động nông thôn chưa hiệu quả, đào tạo còn chồng chéo, chất lượng đào tạo chưa cao, đào tạo xong không tìm được việc làm. Đề nghị tỉnh sớm có giải pháp khắc phục tình trạng trên.

**Nội dung này, UBND tỉnh trả lời như sau:** Trong những năm qua, công tác đào tạo nghề cho lao động nông thôn trên địa bàn tỉnh đã tạo điều kiện để người dân có trình độ tay nghề nhất định, biết cách tổ chức sản xuất, làm giàu cho bản thân, gia đình và xã hội; góp phần tích cực vào công tác xóa đói, giảm nghèo bền vững của địa phương (năm 2016 toàn tỉnh đã tuyển sinh đào tạo nghề cho 7.895 lao động, đạt 98,7% kế hoạch, tỷ lệ lao động nông thôn có việc làm sau đào tạo tăng từ 73% lên 75%). Tuy nhiên, bên cạnh kết quả đạt được, công tác đào tạo nghề cho lao động nông thôn tại một số huyện thị trên địa bàn còn nhiều bất cập; nhất là việc điều tra, khảo sát nhu cầu học nghề chưa sát với tình hình thực tế, chưa xác định được những nghề cần đào tạo phù hợp; chưa định hướng đúng việc giải quyết việc làm cho người lao động sau khi được đào tạo nghề... dẫn đến một số học viên không sống bằng ngành nghề đã học.

Để khắc phục những tồn tại nêu trên, UBND tỉnh xác định tiếp tục củng cố, phát triển mạng lưới các cơ sở dạy nghề theo hướng sáp nhập các Trung tâm Giáo dục thường xuyên cấp huyện với Trung tâm Dạy nghề cấp huyện thành Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên cấp huyện để tổ chức đào tạo nghề cho lao động nông thôn gắn với quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội, quy hoạch phát triển nguồn nhân lực và chương trình xây dựng nông thôn mới; thực hiện có hiệu quả công tác phân luồng và định hướng nghề nghiệp ở giáo dục phổ thông; thực hiện đào tạo nghề cho lao động nông thôn có trọng tâm, trọng điểm, chú trọng đến đảm bảo chất lượng và hiệu quả theo nhu cầu của người học nghề và nhu cầu sử dụng lao động sau đào tạo. Tiếp tục tăng cường phối hợp với các khu công nghiệp của tỉnh Bắc Ninh, Bắc Giang, Thái Nguyên, Quảng Ninh, Hưng Yên, Hải Dương để lựa chọn tuyển dụng lao động vào làm việc tại các khu công nghiệp (năm 2017, khu công nghiệp của tỉnh Bắc Ninh, Thái Nguyên, tiếp nhận 4.500 lao động).

- Các hộ dân góp đất trồng cao su nhưng đến nay chưa được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, chưa ký hợp đồng góp vốn với Công ty cao su. Đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo các cơ quan chức năng sớm triển khai thực hiện để đảm bảo quyền lợi cho Nhân dân.

**Nội dung này, UBND tỉnh trả lời như sau:** Trên địa bàn huyện Điện Biên có 05 xã trồng cây cao su là: Thanh Nưa, Hua Thanh, Mường Pồn, Thanh Xương, Thanh An. Hiện nay, đã cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho 03 xã: Mường Pồn, Hua Thanh, Thanh Nưa. Ngày 09/12/2016, UBND huyện Điện Biên đã phối hợp với Công ty Cổ phần Cao su Điện Biên thực hiện Lễ ký Hợp đồng góp đất trồng cây cao su tại UBND xã Thanh Nưa và đang tiếp tục tiến hành ký hợp đồng với 02 xã: Hua Thanh và Mường Pồn. Đối với xã Thanh Xương và Thanh An sẽ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất với phần diện tích thực trồng cây cao su trong năm 2017.

- *Cử tri xã Na Tông, xã Pá Khoang đề nghị UBND tỉnh xem xét, bố trí kinh phí để đầu tư xây dựng Trạm y tế xã, đáp ứng nhu cầu khám chữa bệnh ban đầu cho nhân dân.*

**Nội dung này, UBND tỉnh trả lời như sau:** Yêu cầu đầu tư xây dựng Trạm y tế xã Na Tông và xã Pá Khoang để phục vụ nhu cầu khám chữa bệnh của cử tri là hoàn toàn chính đáng. Tuy nhiên, theo dự kiến phân bổ chi tiết Kế hoạch đầu tư công trung hạn vốn NSNN, vốn TPCP giai đoạn 2016-2020 (tại Tờ trình số 3805/TTr-UBND tỉnh ngày 09/12/2016 của UBND tỉnh), 02 dự án Trạm y tế xã Na Tông và xã Pá Khoang không có trong danh mục dự án được khởi công mới giai đoạn 2016-2020 của huyện Điện Biên.

Hiện nay, do nhu cầu đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng trên địa bàn tỉnh rất lớn, trong khi khả năng cân đối nguồn vốn đầu tư hàng năm của tỉnh còn hạn hẹp, ngân sách Trung ương cấp không đáp ứng đủ nhu cầu thực tế. Bên cạnh đó, trong giai đoạn 2016-2020, trên địa bàn huyện Điện Biên dự kiến khởi công mới dự án Phòng khám đa khoa khu vực Mường Nhà, sẽ đáp ứng điều kiện khám chữa bệnh ban đầu cho nhân dân khu vực xã Mường Nhà, xã Na Tông và các xã lân cận. Riêng đối với trạm y tế xã Pá Khoang, UBND tỉnh sẽ xem xét đầu tư trong giai đoạn tiếp theo sau khi cân đối, bố trí được nguồn vốn.

- *Cử tri xã Pá Khoang: Đề nghị UBND tỉnh sớm triển khai xây dựng Kế hoạch triển khai thực hiện Quy hoạch tổng thể phát triển Khu du lịch Quốc gia Điện Biên Phủ - Pá Khoang đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030 để khai thác tiềm năng du lịch, góp phần phát triển kinh tế - xã hội.*

**Nội dung này, UBND tỉnh trả lời như sau:** Quy hoạch tổng thể phát triển Khu du lịch quốc gia Điện Biên Phủ - Pá Khoang, tỉnh Điện Biên đến năm 2020 tầm nhìn đến năm 2030 được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt là lỗ lự, cố gắng lớn của các cấp, các ngành, các địa phương trong tỉnh. Quy hoạch được phê duyệt đã góp phần đưa du lịch của tỉnh Điện Biên liên kết với các tỉnh trong khu vực và cả nước, qua đó góp phần thúc đẩy du lịch của tỉnh Điện Biên phát triển tương xứng với tiềm năng, lợi thế.

Kiến nghị của cử tri là chính đáng, UBND tỉnh tỉnh sẽ giao và yêu cầu Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch căn cứ Quy hoạch được phê duyệt, khẩn trương tham mưu cho UBND tỉnh các nội dung liên quan để triển khai Quyết định của Thủ tướng Chính phủ, qua đó góp phần sớm đưa du lịch của tỉnh Điện Biên phát triển và trở thành ngành kinh tế mũi nhọn của tỉnh trong những năm tới.

- *Tuyến đường Noong Bua - Nà Nghè - Pá Khoang xuống cấp, nhân dân đi lại rất khó khăn. Đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo UBND thành phố Điện Biên Phủ và huyện Điện Biên bố trí kinh phí duy tu, sửa chữa đảm bảo an toàn cho việc đi lại của nhân dân.*

**Nội dung này, UBND tỉnh trả lời như sau:** Tuyến đường Noong Bua - Nà Nghè - Pá Khoang thuộc địa phận thành phố Điện Biên Phủ, huyện Điện Biên do UBND thành phố Điện Biên Phủ và UBND huyện Điện Biên quản lý; đối với đoạn tuyến từ Km1+616,46 - Km6+236,02 đã giao cho Sở GTVT quản lý và giao cho đơn vị bảo trì đường bộ chuyên nghiệp thực hiện nhằm nâng cao năng lực khai

thác của tuyến, đảm bảo an toàn giao thông. Hiện nay, tuyến đường đã được UBND tỉnh đăng ký đưa vào danh mục dự án “Phát triển cơ sở hạ tầng du lịch hỗ trợ cho tăng trưởng toàn diện khu vực Tiểu vùng Mê Công mở rộng” sử dụng nguồn vốn ADB, dự kiến khởi công vào cuối năm 2017, hoàn thành đưa vào sử dụng vào năm 2021; trước mắt, UBND TP Điện Biên Phủ và UBND huyện Điện Biên cần quan bố trí kinh phí để tổ chức phát cây đảm bảo tầm nhìn, nạo vét cống rãnh, sửa chữa cục bộ mặt đường để đảm bảo an toàn giao thông trên tuyến đường.

- Theo phản ánh của cử tri, việc thanh toán tiền đền bù khi thi công tuyến đường Nà Nhạn - Mường Phăng, còn hộ ông Lương Văn Lả bản Vang 2 thiếu 51 triệu và 12 hộ phát sinh mới chưa được nhận tiền đền bù. Đề nghị Ban Quản lý các dự án giao thông trọng điểm tỉnh sớm thanh toán dứt điểm cho các hộ dân.

**Nội dung này, UBND tỉnh đã chỉ đạo Ban Quản lý các dự án giao thông trọng điểm rà soát lại đối tượng thuộc diện thu hồi đất để triển khai thực hiện dự án đầu tư, nâng cấp tuyến đường Nà Nhạn - Mường Phăng.** Đến nay đã chi trả số tiền còn lại là 2.000.000,0 đ (hai triệu đồng chẵn) cho hộ gia đình ông Lương Văn Lả, bản Vang 2. Đối với nội dung 12 hộ phát sinh mới chưa được nhận tiền đền bù: Ban Quản lý các dự án giao thông trọng điểm đã làm việc với UBND huyện Điện Biên để thống nhất được thời gian và cách thức giải quyết dứt điểm các tồn tại nêu trên.

- Đề nghị Bộ CHQS tỉnh sớm thực hiện đền bù cho các hộ dân bị đất, cát trôi lấp ruộng vào mùa mưa lũ năm 2014, khi thực hiện dự án AD05.

**Nội dung này, UBND tỉnh trả lời như sau:** Ngày 24/3/2017, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh đã chủ trì cùng UBND huyện Điện Biên và các đơn vị liên quan làm việc với UBND xã Pá Khoang và đại diện trưởng các bản để xác định mức độ ảnh hưởng đất ruộng trồng lúa do thi công công trình AĐ-05. Sau khi kiểm tra thực địa, xác định nguyên nhân các hộ dân bị đất, cát trôi lấp ruộng là do thiên tai, mưa lũ năm 2013 gây ra. Đến thời điểm này, các hộ dân đã tự khắc phục diện tích 3ha đất bị ảnh hưởng để tiếp tục trồng cây lúa. Tuy nhiên, theo báo cáo của UBND xã Pá Khoang và đại diện các trưởng bản thì thời điểm mưa lũ năm 2013, các hộ dân thiệt hại mất 1 vụ lúa. Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh và UBND huyện Điện Biên sẽ bàn, thống nhất biện pháp xử lý trong thời gian tới.

- Cử tri xã Mường Phăng: Khi thi công tuyến đường Nà Nhạn - Mường Phăng, đất đá vùi lấp ruộng của dân nhưng chưa đền bù; phương án đền bù đối với một số hộ dân bị giải tỏa chưa hợp lý, chưa công bằng, dân không nhất trí. Đề nghị Ban Quản lý các dự án giao thông trọng điểm tỉnh xem xét giải quyết.

**Nội dung này, UBND tỉnh trả lời như sau:** Đến thời điểm cử tri kiến nghị, chỉ còn lại 3 hộ dân chưa nhận tiền đền bù, tại buổi làm việc ngày 03/3/2017, giữa đại diện UBND huyện Điện Biên, Ban Quản lý các dự án giao thông trọng điểm, UBND xã Mường Phăng và 3 hộ dân đã thỏa thuận, thống nhất được phương án đền bù theo quy định.

- Cử tri xã Mường Phăng: Đề nghị Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch bố trí kinh phí để duy tu, sửa chữa một số điểm di tích trên địa bàn xã; đẩy nhanh tiến độ thi công Khu lưu niệm Đại tướng Võ Nguyên Giáp tại Mường Phăng.

**Nội dung này, UBND tỉnh có ý kiến như sau:** Điểm di tích Sở Chỉ huy Chiến dịch Điện Biên Phủ, là điểm di tích quan trọng thuộc quần thể di tích Chiến trường Điện Biên Phủ nằm trên địa bàn huyện Điện Biên; việc bảo tồn, tôn tạo khu di tích được thực hiện từ năm 1958 và được đầu tư lớn trong giai đoạn 2003-2015. Công tác bảo trì, duy tu, sửa chữa thường xuyên điểm di tích đã được triển khai thực hiện hằng năm, nhằm chống xuống cấp đối với điểm di tích, cụ thể: Từ năm 2014 đến nay bằng các nguồn vốn khác nhau điểm di tích đã được bố trí trên 7,7 tỷ đồng để đầu tư cho điểm di tích; ngoài ra hàng năm UBND tỉnh đã chỉ đạo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch trích một phần kinh phí từ nguồn thu phí, lệ phí tham quan điểm di tích để trùng tu, tôn tạo, sửa chữa các hạng mục của điểm di tích.

Khu Lưu niệm Đại tướng Võ Nguyên Giáp tại xã Mường Phăng huyện Điện Biên đã được tỉnh cho chủ trương đầu tư xây dựng. Đây là dự án có kiến trúc đặc thù, liên quan đến nhiều ngành, lĩnh vực và phải thỏa thuận với các Bộ, Ngành Trung ương có liên quan trước khi thực hiện; đến nay dự án đã xây dựng được phương án sơ bộ và đang trong quá trình hoàn thiện hồ sơ. UBND tỉnh tiếp thu kiến nghị của cử tri tiếp tục đôn đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đẩy nhanh tiến độ thực hiện sớm trình phê duyệt dự án để triển khai thi công xây dựng công trình.

- Đề nghị tỉnh chỉ đạo Sở TN&MT phối hợp với UBND huyện Điện Biên sớm triển khai giao diện tích đất rừng trên địa bàn xã Mường Phăng từ khi chia tách xã Mường Phăng, Pá Khoang hiện còn 13,8ha đất rừng sản xuất (bản Loọng Luông 1), 927ha đất rừng đặc dụng và hơn 20ha đất rừng sản xuất chưa được giao cho xã nào quản lý.

**Nội dung này, UBND tỉnh trả lời như sau:** Đối với diện tích 13,8 ha đất rừng sản xuất thuộc bản Loọng Luông 1: UBND huyện Điện Biên chưa giao theo Kế hoạch 388/KH-UBND của UBND tỉnh do trong quá trình rà soát các hộ dân thuộc bản Loọng Luông 1 và Loọng Luông 2 không thống nhất việc phân chia diện tích (do chia tách lại các bản). Việc thực hiện giao đất, giao rừng tại địa bàn xã Mường Phăng do Tổ chức JICA tài trợ kinh phí và đơn vị tư vấn thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thực hiện. UBND huyện Điện Biên và các cơ quan chuyên môn đã trực tiếp làm việc với các bản, xã nhưng chưa thống nhất được phương án xử lý với 02 bản. Để giải quyết dứt điểm việc này, UBND huyện Điện Biên tiếp tục chỉ đạo xã và 02 bản thỏa thuận, thống nhất phương án, để đề nghị Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phối hợp với Tổ chức JICA hoàn thiện thủ tục để giao đất, giao rừng theo quy định.

- Đối với diện tích 927 ha rừng đặc dụng: Hiện tại Ban Quản lý rừng di tích lịch sử Mường Phăng (Ban Quản lý) đã được UBND tỉnh giao đất, giao rừng giai đoạn I với diện tích là 1.004,13 ha (trong đó: 37,07 ha thuộc xã Mường Phăng và 967,06 ha thuộc xã Pá Khoang). Đối với diện tích 927 ha còn lại, Ban Quản lý đang phối hợp với các Sở, ngành của tỉnh, UBND huyện Điện Biên, UBND 2 xã Pá Khoang và Mường Phăng rà soát, lập phương án thống nhất để trình UBND tỉnh xem xét, giao đất, giao rừng bổ sung cho đơn vị.

- Đối với diện tích 20 ha đất rừng sản xuất: Diện tích này thuộc địa giới hành chính xã Pá Khoang nhưng lại do người dân của 02 bản Che Khăn và bản Co Khô, xã Mường Phăng quản lý. Trong quá trình thực hiện giao đất, giao rừng theo Kế hoạch số 388/KH-UBND, ngày 20/02/2013 của UBND tỉnh tại xã Pá Khoang, UBND xã Pá Khoang không tiến hành rà soát đối với diện tích này do có một số kiến nghị của người dân 02 xã (*Người dân xã Pá Khoang đề nghị giao cho nhân dân xã Pá Khoang vì thuộc địa giới hành chính của xã nhưng thực tế là người dân thuộc xã Mường Phăng quản lý*). Sau khi có kiến nghị của cử tri xã Mường Phăng đề nghị giao nốt diện tích này cho người dân quản lý, UBND huyện Điện Biên đã chỉ đạo UBND xã Pá Khoang rà soát, lập tờ trình, trình UBND huyện Điện Biên xem xét, chỉ đạo các cơ quan có liên quan thực hiện. Tuy nhiên, đến nay UBND xã Pá Khoang vẫn chưa thống nhất được với nhân dân tại khu vực đó để rà soát; UBND huyện Điện Biên đã chỉ đạo UBND xã Pá Khoang và các cơ quan chuyên môn tổ chức tuyên truyền, thống nhất giữa nhân dân 2 xã; khẩn trương rà soát, hoàn chỉnh thủ tục để trình UBND huyện Điện Biên xem xét giao đất, giao rừng cho người dân theo quy định.

### **9. Cử tri huyện Tuần Giáo kiến nghị**

- *Hiện nay, xã Nà Sáy còn 03 bản chưa được nhận số tiền khen thưởng hoàn thành kế hoạch trồng cao su hàng năm được giao, với tổng số tiền trên 400 triệu đồng (theo hướng dẫn số 918/HDLN-SNN-STN-STC, ngày 13/9/2011 của Liên ngành Sở Nông nghiệp & phát triển nông thôn, Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Tài chính). Đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo cơ quan có thẩm quyền thanh toán dứt điểm khoản tiền trên cho người dân.*

**Nội dung này, UBND tỉnh** đã chỉ đạo Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với Sở Nông nghiệp và PTNT rà soát nguồn kinh phí đã cấp cho các huyện, thị xã, thành phố để thực hiện chính sách hỗ trợ phát triển cao su; theo đó kinh phí chi tiền thưởng cho các xã, bản của huyện Tuần Giáo, đã được Sở Tài chính tham mưu và UBND tỉnh quyết định cấp hỗ trợ cho huyện từ năm 2014; tuy nhiên do huyện sử dụng kinh phí được cấp để chi trả kinh phí hỗ trợ diện tích chuyển đổi (góp đất) theo diện tích trên Giấy Chứng nhận quyền sử dụng đất của các hộ dân mà không theo diện tích cây cao su thực trồng, nên đã không còn nguồn kinh phí chi trả tiền thưởng. UBND tỉnh yêu cầu UBND huyện Tuần Giáo xem xét, cân đối từ nguồn thu của địa phương để chi trả cho người dân.

- *Thực hiện Nghị quyết số 246/2011/NQ-HĐND ngày 25/7/2011 của Hội đồng nhân dân tỉnh Điện Biên về việc ban hành một số chế độ chính sách đối với lực lượng dân quân tự vệ khi làm nhiệm vụ; Ủy ban nhân dân tỉnh đã ban hành Quyết định số 25/2011/QĐ-UBND ngày 05/9/2011, áp dụng từ ngày 01/8/2011. Tuy nhiên, lực lượng dân quân thường trực của xã Nà Sáy mới được thanh toán các chế độ theo quy định từ năm 2015 đến nay. Vậy, từ khi Quyết định của Ủy ban nhân dân tỉnh có hiệu lực thi hành đến hết năm 2014 lực lượng dân quân tự vệ xã Nà Sáy có được thanh toán các chế độ đặc thù theo quy định hay không? Nếu không được hưởng thì tại sao?*



**Nội dung này, UBND tỉnh trả lời như sau:** Qua kiểm tra, xác minh thực tế; từ khi Quyết định số 25/2011/QĐ-UBND ngày 05/9/2011 của UBND tỉnh có hiệu lực thi hành đến hết năm 2014, lực lượng dân quân tự vệ xã Nà Sáy đã được hưởng đầy đủ các chế độ theo quy định. Riêng đối với ý kiến của cử tri Lương Văn Dũng - Chi huy trưởng Quân sự xã Nà Sáy hỏi về chế độ đặc thù theo quy định tại Điều 40, Nghị định số 58/2010/NĐ-CP ngày 01/6/2010; về chế độ này, các đối tượng được thụ hưởng trong huyện đã được truy lĩnh từ năm 2014, năm 2015 đã được chi trả theo quy định hiện hành.

*- Hiện nay, nhu cầu khám chữa bệnh của nhân dân tại các bản, xã tăng lên, cơ sở vật chất, trình độ chuyên môn của một số y bác sỹ Trung tâm y tế huyện không đáp ứng được yêu cầu trong quá trình khám, chữa bệnh cho nhân dân. Đề nghị Sở Y tế có biện pháp nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh tại tuyến huyện, xã.*

**Nội dung này, UBND tỉnh trả lời như sau:** Hiện nay, Bệnh viện đa khoa huyện Tuần Giáo đã thực hiện được các kỹ thuật, phẫu thuật cấp cứu, các kỹ thuật chẩn đoán và điều trị cơ bản; đặc biệt, Bệnh viện còn thực hiện được các dịch vụ kỹ thuật cao như: Thận nhân tạo, các phẫu thuật ngoại, sản theo phân tuyến. Hệ thống phòng khám đa khoa khu vực, trạm y tế xã và nhân viên y tế thôn, bản đã thực hiện được cơ bản các cấp cứu ban đầu, góp phần quan trọng làm giảm quá tải của các bệnh viện tuyến trên. Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đã đạt được, còn một số tồn tại như thiếu bác sỹ chuyên khoa, kỹ thuật viên chuyên khoa tại tuyến huyện. Trình độ chuyên môn của đội ngũ bác sỹ mới được tuyển dụng còn hạn chế, cơ sở hạ tầng của một số cơ sở y tế chưa được quan tâm đầu tư đúng mức; định mức cán bộ biên chế ở tuyến xã theo quy định của Bộ Y tế còn bất cập.

Tiếp thu ý kiến, kiến nghị của cử tri, trong thời gian tới, UBND tỉnh sẽ chỉ đạo Sở Y tế tiếp tục chỉ đạo các tuyến y tế, nhất là tuyến y tế cơ sở (trong đó có các trạm y tế xã trên địa bàn huyện Tuần Giáo) nâng cao chất lượng khám chữa bệnh để đáp ứng nhu cầu chăm sóc sức khỏe nhân dân.

#### **10. Cử tri thành phố Điện Biên Phủ kiến nghị**

*- Cử tri phường Noong Bua: Đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo UBND thị xã Mường Lay thanh toán dứt điểm các khoản đền bù, hỗ trợ đối với gia đình ông Giàng Văn Lanh thuộc tổ dân phố 1, phường Sông Đà, thị xã Mường Lay. Gia đình ông đã kiến nghị nhiều lần nhưng chưa được giải quyết.*

**Nội dung này, UBND tỉnh đã giao cho UBND thị xã Mường Lay xem xét giải quyết.** Theo Báo cáo số 54/BC-UBND ngày 27/02/2017 của UBND thị xã Mường Lay về việc giải quyết và trả lời kiến nghị của cử tri. Theo đó việc không hỗ trợ khoản đền bù, hỗ trợ đối với 6.622,7m<sup>2</sup> đất cho gia đình ông Giàng A Lanh là đúng quy định của pháp luật, đúng chế độ chính sách; các khoản đền bù, hỗ trợ khác đã thực hiện đầy đủ và đảm bảo theo quy định đối với gia đình ông Giàng A Lanh.

*- Đề nghị UBND tỉnh sớm có phương án di dời bãi rác thải tại phường Noong Bua để đảm bảo vệ sinh môi trường, bảo vệ sức khỏe cho nhân dân.*

**Nội dung này, UBND tỉnh trả lời như sau:** Bãi rác Noong Bua thành phố Điện Biên Phủ thuộc danh mục cơ sở gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng theo

Quyết định 64/2003/QĐ-TTg ngày 22/4/2003 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt kế hoạch xử lý các cơ sở gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng. Thực hiện kế hoạch được giao, UBND tỉnh đã phê duyệt Dự án đầu tư xây dựng công trình: Cải tạo, xử lý triệt để ô nhiễm bãi chôn lấp rác thải Noong Bua thành phố Điện Biên phủ (Quyết định số 316/QĐ-UBND ngày 18/3/2016), giao cho Sở Tài nguyên và Môi trường làm Chủ đầu tư. Hiện tại, Sở Tài nguyên và Môi trường đang tiếp tục hoàn thiện thủ tục hồ sơ để triển khai thực hiện, dự kiến hoàn thành dự án trong năm 2017 theo kế hoạch đã đề ra. Đồng thời tỉnh đã chỉ đạo lựa chọn địa điểm, thu hút đầu tư xây dựng khu xử lý rác thải tại bản Púng Min, xã Sam Mứn, huyện Điện Biên để đóng cửa Bãi rác Noong Bua vào năm 2018.

- *Cử tri phường Him Lam: Đề nghị UBND tỉnh quan tâm lập dự án di chuyển nhà máy gạch tụy nen trên địa bàn Phường ra khỏi trung tâm thành phố để tránh ô nhiễm môi trường.*

**Nội dung này, UBND tỉnh trả lời như sau:** Khu đất thuộc Nhà máy gạch tụy nen thành phố Điện Biên Phủ tại tổ 19, phường Him Lam đã được Hội đồng nhân dân tỉnh phê duyệt chủ trương đầu tư dự án xây dựng khu tái định cư Him Lam thành phố Điện Biên Phủ tại Văn bản số 76/HĐND-KTNS ngày 31/03/2016. Theo đó, dự án xây dựng khu tái định cư Him Lam thành phố Điện Biên Phủ khi được phê duyệt đầu tư sẽ triển khai thực hiện trong giai đoạn 2017-2019 và nhà máy gạch tụy nen thành phố Điện Biên Phủ sẽ tiến hành di chuyển hoàn toàn ra khỏi trung tâm thành phố vào năm 2019 (thời điểm hết thời hạn thuê đất tại Quyết định số 97/QĐ-UBND ngày 02/02/1999 của UBND tỉnh Lai Châu (cũ)). UBND tỉnh đã có Thông báo số 44/TB- UBND ngày 18/9/2016 thu hồi đất để thực hiện dự án đầu tư xây dựng khu tái định cư Him Lam. Hiện nay, do thay đổi về cơ cấu vốn và mục tiêu dự án, Sở Tài nguyên và Môi trường đang phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư thực hiện việc lập lại Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư của dự án. Dự kiến năm 2019, sẽ tiến hành thu hồi được toàn bộ phần đất thực hiện dự án và di chuyển toàn bộ Nhà máy gạch của Công ty cổ phần sản xuất vật liệu và xây dựng Điện Biên.

- *Dự án xây dựng Trung tâm thi đấu đa năng đã kéo dài nhiều năm, đến nay vẫn chưa được triển khai tiếp, nhân dân trong vùng dự án gặp nhiều khó khăn, nhà ở xuống cấp không được sửa chữa, xây mới; nhiều hộ có con lập gia đình nhưng không được tách thửa ở riêng nên cuộc sống rất khó khăn, sinh hoạt chật chội; không được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Đề nghị UBND tỉnh, các Sở ngành liên quan trả lời rõ dự án có tiếp tục triển khai hay không? Nếu có thì khi nào triển khai? Việc nhân dân trong vùng dự án muốn được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, sửa chữa, xây mới nhà ở đã xuống cấp thì làm thế nào?*

**Nội dung này, UBND tỉnh trả lời như sau:**

Kiến nghị trên của cử tri đã được UBND tỉnh trả lời tại báo cáo số 391/BC-UBND ngày 04/12/2015 về việc báo cáo kết quả thực hiện, trả lời các ý kiến, kiến nghị của cử tri do HĐND tỉnh, Ủy ban MTTQ tỉnh tổng hợp trước và sau kỳ họp thứ 14, HĐND tỉnh khóa XIII; hiện nay, UBND tỉnh đang tiếp tục kiến nghị với các Bộ, ngành Trung ương tiếp tục bố trí vốn đầu tư cho công trình trong kế hoạch

đầu tư giai đoạn đến năm 2020, sau khi công trình được bố trí kế hoạch vốn, UBND tỉnh sẽ chỉ đạo chủ đầu tư đẩy nhanh tiến độ triển khai cũng như thi công công trình để sớm hoàn thành bàn giao đưa vào sử dụng.

Đối với nội dung kiến nghị nhân dân trong vùng dự án muốn được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, sửa chữa, xây mới nhà ở đã xuống cấp: UBND tỉnh giao UBND thành phố Điện Biên Phủ căn cứ các ý kiến chỉ đạo của UBND tỉnh về các nội dung liên quan đến các kiến nghị trên để giải thích, vận động nhân dân đồng thuận, ủng hộ việc triển khai xây dựng dự án; đồng thời có trách nhiệm căn cứ theo các quy định hiện hành để giải quyết việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, sửa chữa, xây mới nhà ở đã xuống cấp theo quy định hiện hành.

*- Cử tri phường Thanh Trường: Đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo các Sở, ngành liên quan đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án Kè chống sạt lở bờ sông Nậm Rốm khu vực tổ dân phố 5 phường Thanh Trường.*

**Nội dung này, UBND tỉnh trả lời như sau:** Dự án xây dựng công trình Kè chống sạt lở bờ sông Nậm Rốm được triển khai thực hiện từ năm 2009, tuy nhiên do khó khăn về nguồn kinh phí nên đến nay dự án chưa được hoàn thành theo tiến độ đề ra. Để dự án sớm hoàn thành, bàn giao đưa vào khai thác sử dụng, UBND tỉnh đã báo cáo các Bộ ngành trung ương đưa danh mục dự án vào danh mục đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020 và cân đối bố trí vốn cho dự án trong kế hoạch vốn năm 2017 là 10 tỷ đồng; UBND tỉnh cho phép điều chỉnh lại quy mô dự án cho phù hợp với khả năng bố trí vốn cho dự án trong giai đoạn 2016-2020, trong đó có đoạn tuyến qua tổ dân phố 5 phường Thanh Trường; đồng thời yêu cầu Chủ đầu tư (Ban Quản lý dự án chuyên ngành xây dựng) tập trung triển khai thi công đảm bảo hoàn thành bàn giao đưa vào khai thác sử dụng, quyết toán công trình trong năm 2018 theo quy định.

*- Đề nghị UBND tỉnh sớm cho ý kiến chỉ đạo giải quyết đối với 22 trường hợp còn vướng mắc trong việc triển khai dự án xây dựng điểm tái định cư C13, phường Thanh Trường, thành phố Điện Biên Phủ. Từ năm 2011 đến nay UBND thành phố đã có văn bản số: 322/UBND-VP ngày 30/6/2011 về việc xin chủ trương để giải phóng mặt bằng thực hiện dự án số: 125/BC-UBND ngày 12/6/2014 báo cáo 22 trường hợp còn vướng mắc trong việc triển khai dự án xây dựng điểm tái định cư C13; số 151/UBND-TNMT về việc xin chủ trương giải quyết những vướng mắc trong công tác giải phóng mặt bằng để tiếp tục thực hiện dự án xây dựng điểm tái định cư C13, phường Thanh Trường, thành phố Điện Biên Phủ. Cử tri phường Thanh Trường đã đề nghị nhiều lần nhưng đến nay chưa được giải quyết.*

**Nội dung này, UBND tỉnh trả lời như sau:** Điểm tái định cư C13, phường Thanh Trường được quy hoạch 6 lô với 137 ô đất để bố trí tái định cư cho các hộ gia đình, cá nhân phải giải phóng mặt bằng để thực hiện Dự án nâng cấp Quốc lộ 12 (dự án do Bộ Giao thông vận tải làm chủ quản) trên địa bàn thành phố; các hộ tái định cư tại chỗ và tái định cư giải phóng mặt bằng thuộc các dự án khác của thành phố. Trong quá trình bồi thường, hỗ trợ và tái định cư, có một số hộ gia đình đã được UBND huyện Điện Biên trước đây cho phép chuyển đổi mục đích sử dụng đất từ đất lúa, đất cà phê của Công ty cây công nghiệp sang đất ở. Sau khi kiểm tra, UBND

huyện Điện Biên đã ban hành quyết định thu hồi, hủy bỏ quyết định cho phép chuyển đổi mục đích sử dụng đất. Do đó, khi Nhà nước thu hồi đất để thực hiện Dự án nâng cấp Quốc lộ 12, các hộ này không được bồi thường về đất theo đơn giá đất ở, nhân dân có đất bị thu hồi không đồng thuận dẫn đến dự án bị kéo dài.

UBND thành phố đã có các văn bản số 322/UBND-VP ngày 30/6/2011; 125/BC-UBND, số 451/UBND-TNMT ngày 12/6/2014 về việc xin chủ trương giải quyết những vướng mắc trong công tác giải phóng mặt bằng để tiếp tục thực hiện dự án xây dựng điểm tái định cư C13. Tuy vậy, Dự án nâng cấp Quốc lộ 12 đã hoàn thành và quyết toán nên Bộ giao thông vận tải không bố trí vốn để triển khai dự án, dự án không được ghi danh mục đầu tư trong kế hoạch đầu tư công trung hạn của tỉnh nên dự án không tiếp tục triển khai thực hiện được.

Để tăng cường công tác quản lý, sử dụng đất đai trong khu vực theo quy hoạch, ngày 30/9/2016, UBND tỉnh đã chỉ đạo UBND thành phố dừng triển khai Dự án đầu tư xây dựng công trình điểm tái định cư C13, phường Thanh Trường, thành phố Điện Biên Phủ và giao Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì phối hợp với các đơn vị liên quan khảo sát, lập Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư dự án xây dựng cơ sở hạ tầng khu C13 phường Thanh Trường, thành phố Điện Biên Phủ (tại văn bản số 3023/UBND-KTN). Hiện tại, Sở Tài nguyên và Môi trường, các ngành đơn vị có liên quan đang hoàn thiện hồ sơ thủ tục để triển khai thực hiện dự án: Đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng để đấu giá quyền sử dụng đất ở tại khu C13 phường Thanh Trường, thành phố Điện Biên Phủ, trình UBND tỉnh báo cáo xin chủ trương của Ban Thường vụ Tỉnh ủy theo quy định. UBND tỉnh đề nghị cử tri phường Thanh Trường, thành phố Điện Biên Phủ đồng thuận tạo điều kiện cho dự án được triển khai thực hiện, đảm bảo theo tiến độ được duyệt.

*Chợ Trung tâm I - thành phố Điện Biên Phủ nơi trung tâm thương mại lớn của tỉnh, tuy nhiên chợ chưa quy hoạch nơi để xe do đó rất khó khăn cho người dân tới mua, bán, trao đổi hàng hóa, đồng thời ảnh hưởng tới an toàn hành lang giao thông khi người dân để các phương tiện xuống lòng đường. Đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo UBND thành phố có hướng khắc phục tình trạng trên*

**Nội dung này, UBND tỉnh trả lời như sau:** UBND tỉnh ghi nhận ý kiến nghị của cử tri, nội dung kiến nghị của cử tri là hoàn toàn xác đáng và hợp lý. Yêu cầu UBND thành phố Điện Biên Phủ khẩn trương phối hợp với các ngành, đơn vị liên quan hoàn thiện hồ sơ thủ tục xem xét xử lý dứt điểm các kiến nghị của cử tri theo quy định. Báo cáo kết quả triển khai thực hiện về HĐND tỉnh và UBND tỉnh trong tháng 05/2017.

#### **11. Các ý kiến khác**

*Cử tri các huyện Mường Ảng, Nậm Pồ: Đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo Sở Thông tin và Truyền thông, Công ty Viễn thông Điện Biên và Chi nhánh Viettel tại Điện Biên phủ sóng điện thoại di động đến các bản của xã Mường Đăng, xã Chà Tở để nhân dân được thuận tiện liên lạc, giao dịch.*

**Nội dung này, UBND tỉnh trả lời như sau:**

Hiện nay trên địa bàn xã Mường Đăng huyện Mường Ảng có 20 điểm bản thu được sóng thông tin di động; trong đó có 12 điểm bản thu được sóng thông tin di động của nhà mạng Vinaphone, 08 điểm bản thu được sóng thông tin di động của nhà mạng Viettel; xã Chà Tở huyện Nậm Pồ có 11 điểm bản thu được sóng thông tin di động; trong đó, trong đó có 05 điểm bản thu được sóng thông tin di động của nhà mạng Vinaphone, 06 điểm bản thu được sóng thông tin di động của nhà mạng Viettel. Các điểm bản thu được sóng thông tin di động trên là các khu vực tập trung dân cư hoặc trung tâm của xã; tuy nhiên do địa bàn các xã Mường Đăng, Chà Tở có diện tích rộng, dân cư phân tán nên tại một số địa điểm ít tập trung dân cư và chưa có điện lưới các nhà mạng cung cấp dịch vụ chưa triển khai xây dựng lắp đặt các trạm thu, phát sóng thông tin di động.

Trước kiến nghị của cử tri, trong thời gian tới UBND tỉnh giao Sở Thông tin và Truyền thông chỉ đạo các doanh nghiệp viễn thông trên địa bàn rà soát lại kế hoạch đầu tư xây dựng các trạm BTS trong năm 2017 của các doanh nghiệp viễn thông trên địa bàn 02 xã Mường Đăng huyện Mường Ảng và Chà Tở huyện Nậm Pồ để ưu tiên đầu tư xây dựng các trạm BTS tại đây.

*Hiện nay một số bản thuộc các xã Mường Nhé, huyện Mường Nhé; xã Tìa Đình, huyện Điện Biên Đông; xã Tỏa Tình, xã Quài Tở huyện Tuần Giáo; xã Ngòi Cáy huyện Mường Ảng chưa có điện lưới quốc gia nên cuộc sống của người dân gặp rất nhiều khó khăn trong sinh hoạt. Cử tri và nhân dân đề nghị UBND tỉnh quan tâm, xây dựng đường điện cho các bản chưa có điện để nhân dân ổn định đời sống*

**Nội dung này, UBND tỉnh trả lời như sau:** Hiện nay, trên địa bàn tỉnh đang triển khai thực hiện dự án đầu tư cấp điện nông thôn từ lưới điện Quốc gia tỉnh Điện Biên giai đoạn 2014 - 2020 (được phê duyệt tại Quyết định số 802/QĐ-UBND ngày 22/10/2014 của UBND tỉnh); trong đó các xã mà cử tri và nhân dân có kiến nghị nêu trên cơ bản đã có trong phạm vi dự án được duyệt gồm: Xã Tìa Đình, huyện Điện Biên Đông có 01 bản, 38 hộ; xã Tỏa Tình, huyện Tuần Giáo có 02 bản, 107 hộ; xã Quài Tở, huyện Tuần Giáo có 04 bản, 234 hộ; xã Ngòi Cáy, huyện Mường Ảng có 02 bản, 207 hộ. Tuy nhiên, theo kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016 - 2020, số vốn mới chỉ đáp ứng được khoảng 10% nhu cầu. Do đó tỉnh sẽ tiếp tục rà soát lựa chọn các thôn bản trên địa bàn tỉnh có suất đầu tư thấp, quy mô số hộ được sử dụng điện lớn, để đảm bảo lại hiệu quả đầu tư lớn nhất, trong đó xem xét ưu tiên cho các xã yêu cầu cấp bách về xây dựng nông thôn mới và các tiêu chí cấp bách khác để lựa chọn đầu tư xây dựng.

Đối với các thôn, bản chưa có chủ trương dự án đầu tư gồm: 360 hộ thuộc 9 thôn, bản thuộc xã Tìa Đình, huyện Điện Biên Đông; 53 hộ thuộc bản Nậm Cúm, xã Ngòi Cáy, huyện Mường Ảng; 32 hộ thuộc bản Sông Ia (Sông La), xã Tỏa Tình, huyện Tuần Giáo, UBND tỉnh đã đăng ký sử dụng nguồn vốn ODA từ Ngân hàng phát triển Châu Á tại Văn bản số 2387/UBND-CN ngày 29/6/2015, UBND tỉnh sẽ phê duyệt để tổ chức thực hiện đầu tư khi được cân đối, bố trí vốn.

Riêng đối với các thôn, bản thuộc xã Mường Nhé, huyện Mường Nhé: có 03/19 thôn bản chưa có điện và chưa có chủ trương đầu tư. UBND tỉnh sẽ tiếp tục

chỉ đạo giao Sở Công Thương chủ trì rà soát, tham mưu cho chủ trương đầu tư xây dựng. Trong thời gian tới sẽ tiếp tục kiến nghị với các Bộ, ngành Trung ương xem xét cân đối bố trí vốn để thực hiện đầu tư xây dựng hoàn chỉnh hệ thống cấp điện cho các thôn, bản chưa có điện trên địa bàn toàn tỉnh.

## **II. Các kiến nghị của cử tri sau kỳ họp thứ 4 - Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XIV.**

### **1. Cử tri huyện Điện Biên kiến nghị**

*- Cử tri xã Pom Lót: Đề nghị tỉnh chỉ đạo các ngành chức năng tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát giá, chất lượng thuốc ở các quầy thuốc, cửa hàng thuốc tư nhân trên địa bàn tỉnh, nhằm quản lý chặt chẽ giá bán thuốc, chất lượng thuốc, tránh tình trạng thuốc không đảm bảo chất lượng, mất an toàn cho người dân khi sử dụng.*

**Nội dung này, UBND tỉnh trả lời như sau:** Trong thời gian qua, UBND tỉnh đã chỉ đạo ngành y tế và các phòng y tế các huyện thị xã, thành phố tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra về các quy định hành nghề dược như: Giá thuốc, chất lượng thuốc, thuốc giả, thuốc kém chất lượng và các nội dung liên quan khác đối với 09 Công ty kinh doanh thuốc chữa bệnh, 245 cơ sở bán lẻ thuốc (trong đó: 23 nhà thuốc và 222 Quầy thuốc) được Sở Y tế cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh, trong đó tại địa bàn xã Pom Lót huyện Điện Biên có 04 cơ sở hành nghề dược. Qua thanh, kiểm tra các cơ sở hành nghề Dược cơ bản thực hiện đúng các quy định về quản lý dược, giá thuốc cũng như chất lượng thuốc, không phát hiện có trường hợp vi phạm các quy định hiện hành của pháp luật về kinh doanh dược. Tiếp thu ý kiến, kiến nghị của cử tri, trong thời gian tới UBND tỉnh sẽ chỉ đạo ngành Y tế tiếp tục phối hợp với các Sở, ban ngành liên quan và UBND các huyện, thị xã, thành phố thực hiện tốt hơn nữa công tác quản lý các cơ sở hành nghề dược trên địa bàn.

*- Cử tri xã Pom Lót: Công ty Cổ phần đường bộ 226 xem xét, sửa chữa mặt đường Quốc lộ 279 và xây lắp bổ sung hệ thống cống thoát nước hai bên đường, đặc biệt là khu vực chợ Pom Lót.*

**Về nội dung này, đã được Sở Giao thông vận tải trả lời cụ thể tại Văn bản số 425/SGTVT-KHTC:** Theo đó Sở Giao thông vận tải đã phối hợp với Chi cục quản lý đường bộ I.2 chỉ đạo Công ty cổ phần đường bộ 226 kiểm tra, khắc phục và đưa vào kế hoạch sửa chữa năm 2018 để đảm bảo an toàn giao thông và phát huy hiệu quả bền vững của dự án.

*- Cử tri xã Phú Luông: Đề nghị nâng cấp, rải cấp phối tuyến đường từ bản Xôm đến bản Mốc C5 và nâng cấp trạm y tế xã.*

**Nội dung này, UBND tỉnh trả lời như sau:**

*- Đề nghị nâng cấp, rải cấp phối tuyến đường từ bản Xôm đến bản Mốc C5:* Tuyến đường từ bản Xôm đến bản Mốc C5 đã được đầu tư xây dựng hoàn thành và đưa vào sử dụng vào cuối năm 2015, do thiếu vốn nên hạng mục mặt đường vẫn chưa được đầu tư xây dựng. Kiến nghị của cử tri là chính đáng, UBND tỉnh xin ghi nhận; tuy nhiên do nguồn vốn của tỉnh còn hạn hẹp, trong khi nhu cầu đầu tư cho

cơ sở hạ tầng trên địa bàn tỉnh rất lớn, trong giai đoạn 2016-2020 chưa cân đối được nguồn vốn để thực hiện. Yêu cầu UBND huyện Điện Biên đánh giá, sắp xếp thứ tự ưu tiên đầu tư, trình UBND tỉnh cân đối, bố trí vốn để đầu tư xây dựng hoàn thiện tuyến đường trong giai đoạn tiếp theo sau khi cân đối, bố trí được nguồn vốn.

- *Đề nghị nâng cấp trạm y tế xã*: Ngày 23/02/2017, UBND tỉnh đã phê duyệt Kế hoạch số 433/KH-UBND, về thực hiện Đề án Xây dựng và phát triển mạng lưới y tế cơ sở trong tình hình mới, trên địa bàn tỉnh Điện Biên, giai đoạn 2017 - 2025, trong đó Trạm y tế xã Phu Luông đã nằm trong danh mục các Trạm Y tế được đầu tư xây mới trong giai đoạn 2017-2025. Trước mắt, trong năm 2017, Dự án HPET do ngành Y tế thực hiện có triển khai hợp phần “Sửa chữa, nâng cấp và bổ sung trang thiết bị y tế cho các trạm y tế”, do đó khi dự án HPET được triển khai UBND tỉnh sẽ chỉ đạo Sở Y tế đưa Trạm Y tế xã Phu Luông vào danh sách các trạm y tế được sửa chữa, nâng cấp và bổ sung trang thiết bị y tế trong năm 2017. Tiếp thu ý kiến, kiến nghị của cử tri, trong thời gian tới UBND tỉnh sẽ chỉ đạo ngành Y tế tiếp tục kiến nghị với Bộ Y tế quan tâm, sớm bố trí nguồn vốn để đầu tư xây dựng các trạm y tế xã cho tỉnh Điện Biên.

- *Cử tri xã Phu Luông: Đề nghị Công ty Điện lực Điện Biên và Sở Công thương sớm đầu tư đường điện lưới quốc gia vào các bản: Mốc C5, Loọng Ngua, Pá Chả, Huổi Cảnh.*

**Nội dung này, UBND tỉnh trả lời như sau:** Hiện nay trên địa bàn tỉnh đang triển khai thực hiện dự án đầu tư cấp điện nông thôn từ lưới điện Quốc gia tỉnh Điện Biên giai đoạn 2014 - 2020 được UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 802/QĐ-UBND ngày 22/10/2014; trong đó, các bản mà cử tri kiến nghị nêu trên cơ bản đã có trong phạm vi dự án được duyệt gồm có bản Huổi Cảnh, bản Pá Chả và bản Mốc C5. Tuy nhiên, theo kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016 - 2020, số vốn mới chỉ đáp ứng được khoảng 10% nhu cầu. Do đó tỉnh sẽ tiếp tục rà soát lựa chọn các thôn bản trên địa bàn tỉnh có suất đầu tư thấp, quy mô số hộ được sử dụng điện lớn, để đảm bảo mang lại hiệu quả đầu tư lớn nhất, trong đó xem xét ưu tiên cho các xã yêu cầu cấp bách về xây dựng nông thôn mới và các tiêu chí cấp bách khác để lựa chọn đầu tư xây dựng. Trong thời gian tới sẽ tiếp tục kiến nghị với các Bộ, ngành Trung ương xem xét cân đối bố trí vốn để thực hiện đầu tư xây dựng hoàn chỉnh hệ thống cấp điện cho các thôn, bản chưa có điện trên địa bàn toàn tỉnh.

Riêng đối với bản Loọng Ngua chưa có chủ trương dự án đầu tư, tuy nhiên bản này đã được UBND tỉnh đã đăng ký sử dụng nguồn vốn ODA từ Ngân hàng phát triển Châu Á tại Văn bản số 2387/UBND-CN ngày 29/6/2015, UBND tỉnh sẽ phê duyệt để tổ chức thực hiện đầu tư khi được cân đối, bố trí vốn.

- *Cử tri xã Phu Luông: Điểm b, Khoản 1, Điều 54 Luật Bảo hiểm xã hội năm 2014 quy định: “Nam từ đủ 55 tuổi đến đủ 60 tuổi, nữ từ đủ 50 tuổi đến đủ 55 tuổi và có đủ 15 năm làm nghề hoặc công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm hoặc đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm thuộc danh mục do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Bộ Y tế ban hành hoặc có đủ 15 năm làm việc ở nơi có phụ cấp khu vực hệ số 0,7 trở lên” thì được hưởng chế độ hưu trí. Đề nghị tỉnh kiến nghị với Quốc*

hội, Chính phủ xem xét sửa đổi theo hướng: nâng độ tuổi nghỉ hưu ở nơi có phụ cấp khu vực hệ số 0,7 lên 60 tuổi với những đối tượng còn đảm bảo về sức khỏe, năng lực và có nguyện vọng tiếp tục được công hiến.

**Nội dung này, UBND tỉnh trả lời như sau:** Căn cứ Điều 187, Bộ luật Lao động năm 2012 quy định về tuổi nghỉ hưu của NLĐ như sau: (1) NLĐ bảo đảm điều kiện về thời gian đóng BHXH theo quy định của pháp luật về BHXH được hưởng lương hưu khi nam đủ 60 tuổi, nữ đủ 55 tuổi. (2) NLĐ bị suy giảm khả năng lao động; làm công việc đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm; làm công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm; làm việc ở vùng cao, vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo thuộc danh mục do Chính phủ quy định có thể nghỉ hưu ở tuổi thấp hơn so với quy định tại khoản 1 điều này. (3) NLĐ có trình độ chuyên môn kỹ thuật cao, NLĐ làm công tác quản lý và một số trường hợp đặc biệt khác có thể nghỉ hưu ở tuổi cao hơn nhưng không quá 5 năm so với quy định tại khoản 1 điều này.

Như vậy, trường hợp người lao động đã đủ điều kiện hưởng lương hưu theo quy định trên mà vẫn muốn tiếp tục làm việc và người sử dụng lao động vẫn có nhu cầu thì người lao động tiếp tục làm việc và tham gia BHXH bắt buộc theo quy định; trường hợp người sử dụng lao động không có nhu cầu hoặc người lao động không muốn tiếp tục làm việc thì thủ tục hồ sơ giải quyết để người lao động hưởng lương hưu được thực hiện theo quy định của Luật Bảo hiểm xã hội. UBND tỉnh xin tiếp thu kiến nghị của cử tri và sẽ kiến nghị, đề xuất với Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội xem xét sửa đổi, bổ sung vào thời điểm phù hợp.

- Cử tri xã Thanh Hưng, Nà Nhạn: Đề nghị nâng phụ cấp cho cộng tác viên dân số thôn, bản lên bằng 0,3 lần mức lương cơ sở.

**Nội dung này, UBND tỉnh trả lời như sau:** Chế độ phụ cấp cho cộng tác viên dân số thôn, bản đang thực hiện theo Điều 3, Khoản 17, Điểm b của Thông tư số 20/2013/TTLT-BTC-BYT ngày 20/02/2013 của Bộ Tài chính, Bộ Y tế, quy định quản lý và sử dụng kinh phí thực hiện CTMTQG Dân số và Kế hoạch hóa gia đình giai đoạn 2012-2015, mức chi thù lao cho cộng tác viên dân số thôn bản là 100.000 đồng/người/tháng. Ngành Y tế đã thực hiện chi trả phụ cấp cho cộng tác viên dân số theo đúng quy định.

Tiếp thu ý kiến, kiến nghị của cử tri, trong thời gian tới để thực hiện hiệu quả hơn nữa công tác Y tế - Dân số tại các thôn bản trên địa bàn tỉnh, UBND tỉnh sẽ chỉ đạo Sở Y tế phối hợp với các ngành liên quan tham mưu cho UBND tỉnh lồng ghép chức năng, nhiệm vụ của cộng tác viên dân số thôn bản vào chức năng, nhiệm vụ của nhân viên y tế thôn bản, khi đó nhân viên y tế thôn bản sẽ thực hiện hai chức năng Y tế và Dân số, khi đó mức chi thù lao sẽ được tăng lên khi được nhận thù lao của cả nhân viên y tế thôn bản và hoạt động dân số chi trả.



- *Cử tri xã Thanh Hưng: Tuyến đường phía Tây lòng chảo Điện Biên đầu tư dở dang, không phát huy hiệu quả, không đảm bảo an toàn cho người dân khi tham gia giao thông, đề nghị tỉnh xem xét tiếp tục đầu tư hoàn thành dự án.*

**Nội dung này, UBND tỉnh trả lời như sau:** Về câu hỏi này UBND tỉnh đã trả lời tại phần I ở trên và làm rõ một số nội dung như sau: Dự án Đường phía Tây lòng chảo Điện Biên được đầu tư bằng nguồn vốn NSTW, đã bị dừng thực hiện từ năm 2013, là do trong quá trình thi công còn nhiều hộ dân trên tuyến đường đi qua không phối hợp tốt trong công tác giải tỏa mặt bằng, nên không có mặt bằng để thi công (tại thời điểm thi công có nhiều hộ dân không nhận tiền đền bù, như xã: Thanh Nưa (3 hộ/11 hộ), Thanh Luông (15 hộ/26 hộ), Thanh Yên (68 hộ/160 hộ), đã gây khó khăn cho công tác đền bù, GPMB của huyện), số kinh phí để GPMB tăng quá lớn so với dự tính nên phần phát sinh không được Trung ương chấp thuận. Hiện tại UBND tỉnh đang yêu cầu chủ đầu tư hoàn thiện các thủ tục để thanh quyết toán dự án dở dang; trong thời gian tới yêu cầu UBND huyện Điện Biên chỉ đạo cấp ủy và chính quyền các xã tuyên truyền vận động người dân hiến đất theo phương châm “Nhà nước và nhân dân cùng làm” để dự án sớm được ưu tiên đầu tư, triển khai thực hiện.

- *Cử tri xã Nà Nhạn: Đề nghị tỉnh cho biết dự án đầu tư công trình Nậm Khẩu Hu và khu tái định cư có thực hiện nữa hay không? Hiện nay, chưa thực hiện tái định cư cho các hộ dân nhưng đã cho dâng nước, ảnh hưởng đến cuộc sống của nhân dân.*

**Nội dung này, UBND tỉnh trả lời như sau:**

- Công trình thủy lợi Nậm Khẩu Hu đã được UBND tỉnh giao Sở Nông nghiệp và PTNT làm Chủ đầu tư, hiện tại đang triển khai thi công gói thầu xây lắp số 2: Xây dựng đập đất và cống lấy nước trong thân đập, dự kiến hoàn thành công tác đắp đập trong tháng 6/2017.

- Đối với Dự án bố trí sắp xếp, ổn định dân tái định cư hồ Nậm Khẩu Hu, xã Hua Thanh, huyện Điện Biên được UBND tỉnh phê duyệt tại quyết định số 1326/QĐ-UBND ngày 27/10/2016. Hiện tại Chủ đầu tư đã hoàn thành công tác lựa chọn nhà thầu Gói thầu xây lắp + thiết bị và khởi công xây dựng từ ngày 20/12/2016, dự kiến trong quý II năm 2017 sẽ hoàn thành toàn bộ khu tái định cư và di chuyển các hộ dân khu vực lòng hồ lên khu tái định cư. Đối với việc dâng nước hiện nay là để chặn dòng đắp đập, mực nước dâng và lưu lượng dòng chảy thoát đã được tính toán phù hợp để không ảnh hưởng đến đời sống của nhân dân.

## **2. Cử tri thị xã Mường Lay kiến nghị**

- *Trường Mầm non Lay Nua và trường Tiểu học Lay Nua nằm phía tả luy âm Quốc lộ 12, hiện nay chưa có biển báo hiệu, vạch kẻ đường giao thông, tại vị trí này người và phương tiện qua lại rất đông, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn cho các em học sinh khi tới trường. Đề nghị Sở Giao thông vận tải sớm khảo sát lắp đặt các biển báo, gờ giảm tốc tại vị trí này.*

- *Đề nghị tỉnh xem xét, bố trí kinh phí cải tạo, nâng cấp tuyến Quốc lộ 12, đoạn Mường Lay - Mường Chà đã xuống cấp nghiêm trọng.*

**Đối với 02 nội dung này, UBND tỉnh trả lời như sau:** Dự án thâm tăng cường mặt đường Quốc lộ 12 đoạn Mường Lay - Mường Chà đang trong quá trình thực hiện cải tạo, nâng cấp với cơ quan Chủ quản là Bộ GTVT giao cho Sở GTVT làm Chủ đầu tư. Tiếp thu ý kiến của cử tri, để đảm bảo an toàn giao thông cho học sinh và nhân dân tham gia giao thông, Sở Giao thông vận tải đã yêu cầu Nhà thầu thi công lắp đặt biển báo tại vị trí trường mầm non Lay Nưa và trường tiểu học Lay Nưa, đến nay Nhà thầu đã lắp đặt xong biển báo nguy hiểm tại 02 vị trí này. Công tác sơn gờ giảm tốc sẽ được thực hiện ngay sau khi thi công xong thảm bê tông nhựa mặt đường.

### **3. Cử tri thành phố Điện Biên Phủ kiến nghị**

*- Hiện nay, thành phố đang xây dựng Đề án sáp nhập các tổ dân phố để thuận tiện cho công tác quản lý. Cử tri đề nghị, những tổ dân phố không thực hiện sáp nhập thì giữ nguyên tên để tránh gây lãng phí, phiền hà cho nhân dân trong việc thực hiện các giao dịch, thủ tục hành chính.*

**Nội dung này, UBND tỉnh trả lời như sau:** Tại Khoản 3, Điều 3 Thông tư số 04/TT-BNV quy định “khuyến khích việc sáp nhập thôn, tổ dân phố để thành lập thôn mới, tổ dân phố mới nhằm tinh gọn bộ máy, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý của chính quyền cấp xã và nâng cao hiệu quả đầu tư cơ sở hạ tầng kinh tế - xã hội của thôn, tổ dân phố”. Như vậy, việc sáp nhập tổ dân phố nhằm làm tinh gọn bộ máy, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý của các cấp chính quyền; tạo điều kiện thuận lợi để đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng, phát triển kinh tế - xã hội của tổ dân phố hướng đến nhân dân là đối tượng được hưởng lợi. Tuy nhiên, trong quá trình sáp nhập một số tổ dân phố sẽ gây tác động nhất định làm ảnh hưởng đến việc thực hiện các giao dịch, thủ tục hành chính của nhân dân.

Việc đặt tên, đổi tên tổ dân phố được thực hiện khi xin chủ trương của các cấp có thẩm quyền, phù hợp với quy định của pháp luật và được sự nhất trí tối thiểu là trên 50% của cử tri, hoặc cử tri đại diện hộ gia đình của tổ dân phố đó đồng ý. Vì vậy, khi đặt tên, đổi tên các tổ dân phố thể hiện quyền biểu quyết, nhất trí của nhân dân thuộc tổ dân phố họ cư trú. Tiếp thu ý kiến kiến nghị của nhân dân, trong thời gian tới UBND tỉnh sẽ chỉ đạo Sở Nội vụ phối hợp với UBND thành phố Điện Biên Phủ tham mưu cho cấp có thẩm quyền trong việc đổi tên tổ dân phố để hạn chế đến mức thấp nhất việc ảnh hưởng tới nhân dân trong các giao dịch và thủ tục hành chính.

*- Đề nghị Công ty Điện lực Điện Biên xem xét, sớm đầu tư xây dựng đường điện cho dãy 2 tổ dân phố 10, phường Tân Thanh. Hiện nay các gia đình đang phải đi nhờ đường điện của dãy 1.*

**Nội dung này, UBND tỉnh trả lời như sau:** Hiện tại, ngành điện đã có kế hoạch để đầu tư xây dựng các tuyến nhánh rẽ đường dây 0,4KV cấp điện cho các tuyến phố chưa có đường dây 0,4 KV trên địa bàn thành phố Điện Biên Phủ. Tuy nhiên các tuyến phố thuộc dãy 2 có mặt đường nhỏ và cơ bản không có vỉa hè, nên việc xây dựng đường điện rất khó khăn. Để tạo điều kiện thuận lợi cho ngành điện đầu tư xây dựng các tuyến đường điện thuộc các tuyến phố còn lại trên địa bàn thành phố (đặc biệt là dãy 2 Tổ dân phố 10, Phường Tân Thanh). UBND tỉnh yêu

cầu UBND thành phố Điện Biên Phủ chỉ đạo UBND các phường có chủ trương thống nhất với các tổ dân phố, các hộ dân bố trí đất để xây dựng hệ thống đường điện chiếu sáng trên địa bàn.

Trên đây là nội dung Trả lời các ý kiến, kiến nghị của cử tri trước, tại và sau kỳ họp thứ 4 - Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XIV. UBND tỉnh tổng hợp báo cáo HĐND tỉnh./.

*Nơi nhận:*

- TT Tỉnh ủy (báo cáo);
- ĐB Quốc hội, HĐND tỉnh;
- L/đ UBND tỉnh;
- Ủy ban MTTQ tỉnh;
- Các sở, ban, ngành tỉnh;
- HĐND, UBND các huyện, TX, TP;
- L/đ VP, C/v các khối;
- Lưu: VT, TH<sub>(HTT)</sub> *HTT*

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN  
CHỦ TỊCH



Mùa A Sơn